
 

รายงานการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

สมัยสามัญ สมยัแรก (ครั้งที ่2) ประจำป ีพ.ศ. ๒๕66 

วันที่ 16 มนีาคม ๒๕66 เวลา 10.0๐ น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี (ชัน้ ๕) 
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รายชือ่ผู้เข้าประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  

สมัยสามัญ สมัยแรก (คร้ังท่ี 2) ประจำปี พ.ศ. ๒๕66 

วันท่ี 16 มีนาคม 2566 เวลา 10.0๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (ชั้น ๕) 

ผู้มาประชุม  (สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดปทุมธานี) 

1. นายชัยวัฒน์     อินทรเ์ลศิ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

2. นายเฉลิมพงษ์    รังสิวัฒนศักดิ์ รองประธานสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 1 

3. นายชุมพล    คุ้มวงศ์           รองประธานสภาองค์การบรหิารสว่นจังหวัดปทุมธานี คนที่ 2 

4. นายวริัช      แดงกลาง เลขานุการสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

5. นายเตชิต     มั่นหรั่ง  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี ๑ อำเภอลำลูกกา 

6. นางภิรมณ์     ตลับทอง สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอลำลูกกา 

7. นายสำเริง    อุรติ        สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 4 อำเภอลำลูกกา 

8. นางปกเกษ     คงเขียว สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 5 อำเภอลำลูกกา 

9. นายประภาส    สุกเอี่ยม     สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 6 อำเภอลำลูกกา 

10. นายโอภาส    รักหอม สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 8 อำเภอลำลูกกา 

11. นายประเสรฐิ    ภาคีผล  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอคลองหลวง 

12. นางอารยี์  ใจแคลว้ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอคลองหลวง 

13. ร.ต.อ. ภูวดล   มงคลพิทักษ์กุล สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 3 อำเภอคลองหลวง 

14. นายศุภชัย    เรอืงศรี   สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 4 อำเภอคลองหลวง 

15. นายวรรณลภย์   ติวารี  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 5 อำเภอคลองหลวง 

16. นายสมพร    บุญมา  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 6 อำเภอคลองหลวง 

17. นายสัญชาติ    คุระนันท์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 7 อำเภอคลองหลวง 

18. นายไพโรจน์    ประจักษ์แจ้ง สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 8 อำเภอคลองหลวง 

19. นางสาวณัฐรุจา   คุ้มทรัพย์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 9 อำเภอคลองหลวง 

20. นายเอกชัย     กลิ่นกุสุม สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอธัญบุรี 

21. นายบุญลือ    อยู่ยืน  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอเมืองปทุมธานี 

22. นายสุเทพ    สมใจ  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งที่ 2 อำเภอเมืองปทมุธานี 

23. นายพรรณทอง   นพขำ  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 4 อำเภอเมืองปทุมธานี 

24. นายทนงศักดิ์    อาภาโรจนกจิ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลอืกตั้งท่ี 6 อำเภอเมืองปทุมธานี 

25. นายสมร      แตงอ่อน  สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอลาดหลุมแก้ว 
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26. นายสวง  สีเขียว        สมาชิกสภา อบจ. เขตเลอืกตั้งท่ี 2 อำเภอสามโคก 

27. นายสุริยา     ธรรมธารา สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 1 อำเภอหนองเสือ 

28. นายสมบัติ  วงค์กวน สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอหนองเสือ 

ผู้ลาการประชุม   (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี) 

1. นายมนัส   เหมือนบาง สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 7 อำเภอลำลูกกา 

2. นายสายเทพ     จันบางพลี สมาชกิสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 9 อำเภอลำลูกกา 

3. นายชนภัทร    นันทกาวงศ์ สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 2 อำเภอธัญบุร ี

5. นายนำศิลป์     คุณาวิชชา สมาชิกสภา อบจ. เขตเลือกตั้งท่ี 3 อำเภอเมืองปทุมธานี 

5. นายพิชัย       ตาลอ่อน        สมาชิกสภา อบจ. เขตเลอืกตั้งท่ี 1 อำเภอสามโคก 
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ผู้เข้าประชุม (ฝ่ายบริหาร) 

1. พล.ต.ท.คำรณวิทย์  ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

2. นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 1 

4. นายสิระพงษ์  สิริโพธินันท์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที่ 2 

3. นางสาวพัชร์อริญ  หลีนวรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คนที ่3 

4. พล.อ.อ.สักก์สกล แสงสุกรัตน์วดี ที่ปรึกษานายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

7. นายอดุลย์  มะหะหมัด  ที่ปรึกษานายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

8. นายธนศักดิ์  แป้นมุข  ที่ปรึกษานายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

9. นายเด่นวันชัย สำราญราษฎร์ ที่ปรึกษานายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

ผู้เข้าประชุม (ฝ่ายข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี) 

1. นายยุทธนา  แสงพงศานนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

2. นางรุ่งนภา  โพธิ์ประสิทธิ์  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

3. นางจิตภินันท์ ทองเสน  เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

4. นางสาวกมลวรรณ  วงษ์สมุทร ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

5. นางจงกลณ ีฤทธิ์ทวี  นักบรหิารงานทั่วไประดับต้น (แทน) ผู้อำนวยการกองคลัง 

6. นายประเทอืง กันธสมาส  วศิวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการผู้อำนวยการกองช่าง 

7. นางรัชนี  คงเจริญ   ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สนิ 

8. นายธัญณัฐเทพ  เดชโชติภณ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

9. นางอุญนี  อนันตกูล  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 

10. นายสดุเขต พลพยัคฆ์กุล  ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 

11. นางชิสา ว่องวชิราพาณชิย์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ (แทน)   

     ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข 

12. นางพิชชานันท์ เกษมวราภรณ์ ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

13. นายจรัสพงษ์  สระแก้ว  ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา 

14. นางสาววรรณิภา ชื่นพันธุ์ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

15. นางสาวสภุาพรณ์   ก้อนทอง นักบรหิารงานทัว่ไป ระดับต้น 

16. นางสาวอวิลกัษณ ์ คำดี  นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น 

17. นางศันสนีย์  หอมจันทร์  นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น 

18. นางสาวสุกัญญา อยู่สิงห์  นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น 

19. นางนุจรี แดงโชติ   นักบรหิารงานทั่วไป ระดับต้น 
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20. นายพฤฒ   พุทธิพัฒน์  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 

21. นางสาวพนารัตน์   บุญเทศนา นักจดัการงานทั่วไปชำนาญการ 

22. นางสาวชญาพร อ่อนสอาด นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ 

23.นางสาวภาวิณี เที้ยวพันธ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

24.นางสาวศิรนิทรา สุขสอาด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

25.นางสาววิภาวรรณ งามแฉล้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

26.นางสาวอาภาพร ปรมถนอม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

27.นางสาวภูวนัย ไชยชนะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

28. นางเบญญาภา เขมะวานิช คริบบิน เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส 

29. นางสาววรวรี์ พิสิฐธนกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

30. นางสาวชนิดาภา จันทร์แก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

31. นางสาวศิรวดี พูนเจ้าทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

32. นางสาวศิรวดี พูนเจ้าทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

33. นางสาวสาธิตา นิลทรานนท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

34. นายปสุต สุขผ่อง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

35. นางสาวสุภาภรณ์   ไชไย  นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ 

36. นางสาวอลิษา   โต๊ะเอียด  นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ 

37. นายนพรุจ มณฑา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฎิบัติการ 

38. นางดวงกมล  ณ หนองคาย เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

39. นางทัศนีย์  แพงอานนท์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

40. นางสาวเพ็ญประภา เขียวเมฆ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

41. นางสาวปิยะวรรณ  แสงปลั่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

42. นายศักดิพัฒน์  ราญจิตต์  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

43. นางสาวกนกวรรณ มหาสุภาพ เจา้พนักงานธุรการชำนาญงาน 

44. นายสมศักดิ์  กระจกเหลี่ยม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 

45. นางสาวจุฑาทิพย์  ศรสีวัสดิ์ เจา้พนักงานธุรการชำนาญงาน 

46. นางสาวกัลยรัตน์ สังข์แปลงกาย เจา้พนักงานธุรการชำนาญงาน 

47. นายเกษม  จันทรแ์บบ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

48. นางสาวรชติา  เศวตธนอรรถ ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 

49. นางสาววิลาวรรณ ล้ำบรสิุทธิ์ ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 

50. นางสาวอุมาวดี มิตรกุล  ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ 
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51. นางสาวปณัฐฐานี เล็กสาคร ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

52. นายศรายุทธ พวงงาม  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

53. นางสาวปรารถนา ต้นพุม่  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 

54. นายสมเกียรติ  พิพัฒนชัยมงคล พนักงานขับรถยนต์ 

55. นายธวัชชัย เขียวนลิ  พนักงานขับรถยนต์ 

56. นายกิตติศักดิ์  หวายโป่ง  พนักงานขับรถยนต์ 

57. นายพลวัฒณ์ จันทร์มา  พนักงานขับรถยนต์ 

58. นายสันติสุข จันทวัน  พนักงานขับรถยนต์ 

59. นางเตือนใจ จิตรสง่าวงค์  คนงานทัว่ไป 

ผู้เข้าประชุม (สื่อมวลชนและประชาชน) 

1. นางสาวพัชร ีใจแคล้ว  ผู้ติดตามสมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

2. นายณรงค์ อู่อรุณ   ผู้ติดตามสมาชกิสภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี 
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เริ่มประชุมเวลา    10.00  น. 

ประธานสภา อบจ.  -  เรียน  ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี คณะผู้บริหารฯ 

    ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผู้ทรงเกียรติ 

       และหัวหนา้ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีทุกท่าน 

     - วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี สมัยสามัญ  

       สมัยแรก (ครั้งที่ 2) ประจำปี พ.ศ. 2566 เนื่องจากทางฝ่ายบริหาร 

       โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้เสนอญัตติต่อ 

       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อเสนอให้ที่ประชุมสภาฯ  

       ได้พิจารณา ผมได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความสำคัญ และก่อให้เกิดประโยชน์ 

       สูงสุดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และพี่น้องประชาชน 

      ชาวจังหวัดปทุมธานี และเนื่องด้วยนายนพดล ลัดดาแย้ม เลขานุการสภา 

                                องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการ 

      จังหวัดปทุมธานี เพื่อขอลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหาร 

     ส่วนจังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่  10 กุมภาพันธ์  2566  

      ทำให้ตำแหน่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ว่างลง  

      และต้องดำเนินการเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

      แทนตำแหน่งที่ว่าง ในการประชุมสภาท้องถิ่นที่มีขึ้นคราวแรกนับแต่วันที่ 

      ตำแหน่ งว่างตามข้อ  15 (2 ) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

      ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง  

      (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อการบริหาร 

       ราชการกระผมจงึได้นัดให้มกีารประชุมสภาฯ ขึน้ในวันนี ้  

    - ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น

      พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2565        

     ข้อ 19 วรรคท้าย ในการประชุมสภาท้องถิ่นครั้งใด ถ้าไม่มี

    เลขานุการสภาท้องถิ่น หรอืมีแต่ไม่อยู่ หรอือยู่แต่ไม่สามารถปฏิบัติ 

ประธานสภา อบจ. หนา้ที่ได้ หรอืไม่ ยอมปฏิบัติหน้าที่  ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภา

 ท้องถิ่น หรือพนักงานหรือข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 นั้นคนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติหนา้ที่เลขานุการสภาท้องถิ่น เฉพาะในการประชุม 

 คราวนั้น โดยให้นำความในข้อ 13 และข้อ 26 วรรคสอง มาใช้บังคับ 

   โดยอนุโลม เว้นแต่การลงคะแนนเลือกให้กระทำด้วยวิธียกมือพ้นศีรษะ 
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ประธานสภา อบจ.   ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภา

    ท้องถิ ่น  หรือเลขานุการสภาท้องถิ ่น  ถ ้ามีการเสนอชื่อผู ้สมควร    

    ได้รับแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละหนึ่งคนให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก 

 - ต่อไปเป็นการเลือกเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว ขอให้ท่านสมาชิก

เสนอชื่อผู้ที่เห็นสมควรให้เป็นเลขานุการสภาฯ ชั่วคราว โดยต้องมี

 สมาชิกสภาฯ รับรองไม่น้อยกว่าสองคน  ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอ ครับ 

 เชญิท่าน สจ. ปกเกษ คงเขียวครับ 

นางปกเกษ คงเขียว              - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีที่เคารพ 

และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ดิฉันนางปกเกษ คงเขียว สมาชิกสภา

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอลำลูกกา เขตเลือกตั้งที่ 5 

 ขอเสนอชื่อ นายวิรัช แดงกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปทุมธานี อำเภอลำลูกกา เขตเลือกตั้งที่ 3 เป็นเลขานุการสภาองค์การ

บริหารสว่นจังหวัดปทุมธาน ีช่ัวคราว ขอผูร้ับรองด้วยค่ะ 

ประธานสภา อบจ. - ผู้รับรองครบนะครับ มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะเสนอท่านอื่น

อีกหรือไม่ครับ  ถ้าไม่มีถือว่าท่านวิรัช แดงกลาง ได้รับ เลือกเป็น

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีช่ัวคราว นะครับ 

- เชญิเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีช่ัวคราว  

ทำหนา้ที่ดว้ยครับ 

 - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 1 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่อง   ที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

    เรื่องที ่1  มีท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

     ลาการประชุม ดังนี้ 

    1 . นายนำศลิป์ คุณาวิชชา อำเภอเมอืงปทุมธานี 

    2. นายสายเทพ จันบางพลี อำเภอลำลูกกา 

          3. นายชนภัทร นันทกาวงศ์ อำเภอธัญบุรี 

                               4. นายพิชัย ตาลอ่อน อำเภอสามโคก 

  5. นายมนัส เหมอืนบาง อำเภอลำลูกกา 
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ประธานสภา อบจ.  เรื่องที่ 2.  มที่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี       

    ขอลาออกจากตำแหน่ง จำนวน 3 ราย เพื่อไปสมัครรับเลือกตั้ง 

      สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ดังนี้ 

    1. นายนพดล  ลัดดาแย้ม     

    2. นางสาวณัฐธิดา เกียรติพัฒนาชัย 

    3. นายมนัสนันท์ หลนีวรัตน์  

    เรื่องที่ 3.  ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้มีคำสั่ง 

      ให้นายณเรศ คุชิตา พ้นจากตำแหน่งที่ปรึกษานายกองค์การบริหาร 

      ส่วนจังหวัดปทุมธานี เนื่องจากขอลาออกจากตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 

        1 มีนาคม 2566  

    เรื่องที่ 4.  ด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้มีคำสั่ง 

      แต่งตั้ง นายเด่นวันชัย สำราญราษฎร์ ให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายก 

      องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 1 มีนาคม 2566  

       เป็นต้นไป  

    เรื่องที่ 5. ด้วยจังหวัดปทุมธานี ได้กำหนดจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี  

       2566 ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น. ณ ลานหน้า 

     พระรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัด 

       ปทุมธานี จึงขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  

      ทุกท่าน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ (วางพานพุ่มดอกไม้สด) และกล่าว 

        คำถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจา้อยู่หัว  

    (การแต่งกายเครื่องแบบกากีคอพับแขนยาว สวมหมวกหม้อตาล)  

    เรื่องที่ 6. ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสภาวัฒนธรรม 

       จังหวัดปทุมธานี และคณะสงฆ์วัดต่าง ๆ จัดงานสืบสานประเพณีจุดลูกหนู 

      จังหวัดปทุมธานี ในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30 น.  

       เป็นต้นไป ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก  

       จังหวัดปทุมธานี โดยนัดประชุมคณะทำงานและแถลงข่าวการจัดงาน 

      โครงการสืบสานประเพณีจุดลูกหนู จังหวัดปทุมธานี ในวันพุธที ่                       

    22 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามโคก  

       อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จึงขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การ 

    บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ทุกท่าน เข้าร่วมงาน ตามวัน เวลา และ 

       สถานที่ดังกล่าว 
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ประธานสภา อบจ.  เรื่องที่ 7. ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จัดทำโครงการ 

      แข่งขัน “ปทุมธานี  โมโตครอส 2023” และกำหนดให้มีพิธี เปิด 

      การแข่งขันฯ ในวันอาทิตย์ที่  26 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น.  

       ณ สนามหนองเสือโมโตครอส คลอง 9 ตำบลบึงชำอ้อ อำเภอหนองเสือ  

      จังหวัดปทุมธานี จึงขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

      ปทุมธานี ทุกท่าน เข้ารว่มเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ดังกล่าว  

    (การแต่งกายเสื้อสีน้ำเงิน อบจ.) 

    เรื่องที่ 8. ด้วยกองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

    ได้กำหนดจัดโครงการอบรมสุขาภิบาลอาหาร ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม  

      2566 (ในวันพรุ่งนี้) เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสามโคก  

      อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี จึงขอเชิญท่านสมาชิกสภาองค์การ 

       บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ทุกท่าน เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี เปิด 

      โครงการฯ ดังกล่าว  

  เรื่องที่ 9. เชิญท่านสมาชิกทุกท่าน แจ้งให้ทราบ หลังจากการประชุม

สภาในวันนี้ เสร็จเรียบร้อย ทางท่ าน  ผอ.กมลวรรณ  วงษ์สมุทร                    

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ขอเชิญท่านสมาชิกทุกท่านอยู่ประชุม

เกี่ยวกับให้ตรวจสอบโครงการในแผน แผนงานงบประมาณปี 2566 

และ 2567 ว่าจะยังดำเนินการอยู่หรือไม่ จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยดูให้ท่าน

ทุกอำเภอ ท่าน ผอ.กมลวรรณ วงษ์สมุทร ขอเชิญท่าน ใช้เวลาไม่มาก

หลงัจากการประชุมสภาเสร็จวันนี ้ 

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒ 

ระเบียบวาระที่  2  เรื่อง  การเลือกเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

    ปทุมธานี (แทนตำแหน่งท่ีว่าง) 

ประธานสภา อบจ.  - เชญิเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ช่ัวคราว

    ชีแ้จงระเบียบฯ 

เลขานุการสภา อบจ.   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

ชั่วคราว   พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเตมิถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565            

     ข้อ 15 เมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น

    หรอืเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น 

 ให้สภาท้องถิ่นเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น 

 หรอืเลขานกุารสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังนี้ 
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เลขานุการสภา อบจ.   (2) กรณีเลขานุการสภาทอ้งถิ่น ใหส้ภาท้องถิน่เลือกเลขานุการ 

ชั่วคราว   สภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่น ที่มีขึ้นคราวแรก

    นับแต่วันที่ตำแหน่งวา่งลง 

     ข้อ 13 วิธีการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่น ใหน้ำความในข้อ 8 

    มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

   ข้อ 8 วิธีเลือกประธานสภาท้องถิ่น ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคน 

มีสิทธิเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นคนหนึ่งที่ตนเห็นว่าสมควรให้เป็นผู้ดำรง  

ตำแหน่งประธานสภาท้องถิ่น การเสนอนั้นต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น 

รับรองไม่น้อยกว่าสองคน เว้นแต่สภาท้องถิ่นใดมีสมาชิกสภาท้องถิ่น 

เท่าที่มีอยู่น้อยกว่าแปดคนให้มีสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองหนึ่งคน โดยให้ 

สมาชิกสภาท้องถิ่นแต่ละคนมีสิทธิรับรองได้เพียงครั้งเดียว ชื่อที่เสนอ     

ไม่จำกัดจำนวน และให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกผู้ที่ถูกเสนอชื่อ 

คนหนึ่ง โดยวิธีเขียนหมายเลขประจำตัวของผู้ที่ถูกเสนอชื่อ เมื่อตรวจนับ 

แล้วให้ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนต่อที่ประชุมสภาท้องถิ่น 

ผู้ได้คะแนนสูงสุดเป็นผู้ได้รับเลือก ถ้ามีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน 

ให้เลือกใหม่เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดนั้นโดยใช้วิธีเดิม ถ้าผลการเลือก 

ใหม่ปรากฏว่ายังมีผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีจับสลากเฉพาะ 

ผู้ได้คะแนนสูงสุดเท่ากัน ให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อได้รับหมายเลขประจำตัวเพื่อใช้

ในการลงคะแนนเลือกด้วยวิธีจับสลาก โดยให้ผู้ที่ถูกเสนอชื่อตกลงกันว่าจะ

ใหใ้ครเป็นคนจับสลากก่อนหลัง แล้วใหจ้ัดทำบัตรสลาก ชนิด สีและขนาด 

    อย่างเดียวกันมีจำนวนเท่ากับจำนวนผู้ที่ถูกเสนอชื่อ โดยเขียนหมายเลข 

 ประจำตัวตามลำดับให้ครบตามจำนวนผู้ที่ถูกเสนอชื่อ หากตกลงกันไม่ได้

ใหป้ระธานที่ประชุมจับสลากว่าผู้ใดจะเป็นผู้จับสลากก่อนหลัง ให้ประธาน

ที่ประชุมประกาศหมายเลขประจำตัวของผู้ที่ถูกเสนอชื่อตามลำดับ

หมายเลขให้สมาชิกสภาท้องถิ่นลงคะแนนเลือกผู้ที่ถูกเสนอชื่อ โดยวิธี

เขียนหมายเลขประจำตัวผู้ที่ถูกเสนอชื่อลงในบัตรสลาก ชนิด สี และ

ขนาดอย่างเดียวกันใส่ซองแล้วนำซองใส่ลงในหีบที่จัดไว้ด้วยตนเองต่อ

หน้าประธานที่ประชุมวิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งให้นำ

ความใน ข้อ 39  มาใชบ้ังคับโดยอนุโลม  

     ให้ประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่าสองคน

    ช่วยตรวจนับคะแนน   
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เลขานุการสภา อบจ.   ข้อ 18 ให้สภาท้องถิ่นเลือกพนักงานหรือข้าราชการส่วน  

ชั่วคราว ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นนั้น

คนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความรู้ความสามารถอัน

จะเป็นประโยชน์ต่อสภาท้องถิ่น 

  ข้อ 14 ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น

หรือเลขานุการสภาท้องถิ่นถ้า มีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้ง

เพียงตำแหน่งละหนึ่งคน ให้ถือว่าผูน้ั้นได้รับเลือก 

ประธานสภา อบจ.  - เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว ได้ชี้แจงกฎหมาย ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง 

    ให้ทราบแล้ว   

    - ขอเชิญท่านสมาชิกฯ เสนอช่ือผู้สมควรให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการ

    สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีขอเชญิครับ  

นายไพโรจน์ ประจักษ์แจง้ - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีที่เคารพ 

และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายไพโรจน์ ประจักษ์แจ้ง สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอคลองหลวง เขตเลือกตั้งที่ 8 

ขอเสนอชื่อ นายวิรัช แดงกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปทุมธานี  อำเภอลำลูกกา เขตเลือกตั้ งที่  3  เป็นเลขานุการสภา 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ขอผู้รับรอง

ด้วยครับ 

ประธานสภา อบจ. - ผู้รับรองครบนะครับ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอท่านอื่นอีกหรือไม่ครับ       

 ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ ท่านวิรัช แดงกลาง ท่านยินดีเป็นเลขานุการ

สภาองคก์ารบริหารส่วนจงัหวัดปทุมธานีหรอืไม่ครับ  

นายวิรัช แดงกลาง - ยินดีครับ 

ประธานสภา อบจ. - ถ้าไม่มีผู้ เสนอท่านอื่นอีก ถือว่าท่านวิรัช แดงกลาง สมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำเภอลำลูกกา ได้ดำรงตำแหน่งเลขานุการ

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี (แทนตำแหนง่ที่ว่าง) 

- ผมประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ขอแสดงความยินดี 

กับท่านวรัิช แดงกลาง ที่ได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกสภาฯ ทุกท่านให้

เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปทุมธานี และกระผม ขอขอบคุณ เลขานุการสภาฯ ช่ัวคราว ที่ได้ปฏิบัติ

หน้าทีไ่ด้เป็นอย่างดี  
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ประธานสภา อบจ. - ต่อไปขอเชญิท่านเลขานกุารสภาฯ เข้าปฏิบัติหน้าที่ครับ 

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง รายงานผลการพิจารณาร่างระเบียบสภาองค์การบริหาร

 ส่วนจังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการ

 เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 

ประธานสภา อบจ.  - ตามที ่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในคราวประชุม 

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์  

2566 ได้พิจารณาญัตติขอความเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการ 

เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 และได ้ม ีมต ิให ้ค ัดเล ือก 

คณะกรรมการจัดทำระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  

เพื่อพิจารณาจัดทำร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น  

พ.ศ. 2566 นั้น      

   - เรียนเชิญ นายเฉลิมพงษ์ รังสิวัฒนศักดิ์ เลขานุการคณะกรรมการ

จัดทำระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รายงานครับ 

นายเฉลิมพงษ์ รังสิวัฒนศักดิ์ - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีที่เคารพ 

และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปทุมธานี ในคราวประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 

2566 ได้พิจารณาญัตติขอความเห็นชอบร่างระเบียบสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการ

เข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 และได้จัดส่งร่างระเบียบ

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดดังกล่าว ใหค้ณะกรรมการจัดทำระเบียบ 

 สภาองค์ ก ารบ ริห ารส่ วนจั งห วัด ป ทุ มธานี  พิ จารณ าแล้ วนั้ น 

คณะกรรมการจัดทำระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

ประกอบด้วย  

 1. นายชัยวัฒน์ อินทร์เลิศ     ประธานกรรมการ 

 2. นายนำศลิป์ คุณาวชิชา    กรรมการ 

     3. นายสัญชาติ คุระนันท์    กรรมการ 

 4. นายเตชิต  มั่นหรั่ง     กรรมการ 

 5. นางภิรมณ์ ตลับทอง    กรรมการ 

 6. นายสมพร บุญมา     กรรมการ 
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นายเฉลิมพงษ์ รังสิวัฒนศักดิ์ 7. นายเฉลิมพงษ์ รังสวิัฒนศักดิ์  กรรมการและเลขานุการ 

 ได้ประชุมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 เพื่อพิจารณาจัดทำร่างระเบียบ

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการดำเนินการของ

ประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 เสร็จเรียบร้อย

แล้ว และได้จัดส่งร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 

พ.ศ. 2566 ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พิจารณาให้ความ

เห็นชอบต่อไปครับ 

ประธานสภา อบจ.  - คณะกรรมการจัดทำระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  

       ได้นัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณาจัดทำร่างระเบียบสภา 

       องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชน 

       ในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

      เมื่อวันที่  1 มีนาคม 2566 และได้จัดส่งร่างระเบียบสภาองค์การ 

       บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนใน 

       การเข้าชื่อเสนอ ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 มาให้ที่ประชุมสภา 

       องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง 

       ระเบียบดังกล่าว ต่อไป 

   - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดในเรื่อง 

         ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชญิครับ 

      -  มสีมาชิกครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  

              -  ผมขอถามมติที่ประชุมเลยนะครับ    

    ๑. สมาชิกท่านใด เห็นชอบ ร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

      ปทุมธานี ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ 

      ข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 

ขอได้โปรดยกมือครับ 26 เสียง  

  ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ ร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วน 

 จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ 

 ข้อบัญญัตทิ้องถิ่น พ.ศ. 2566 

ขอได้โปรดยกมือครับ 0 เสียง 

- สรุปที่ประชุมมีมติ  (เห็นชอบ) ร่างระเบียบสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอ

ขอ้บัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2566 
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ประธานสภา อบจ.  - เห็นชอบด้วยมติเสียง 26 เสียง 

      - ไม่เห็นชอบดว้ยมตเิสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 2 คน 

                -  ต่อไปเป็นในระเบียบวาระที่   4 

ระเบียบวาระที่ 4  เรือ่ง  รายงานผลการตรวจติดตามผลงบประมาณรายจา่ยประจำปี 

    ของคณะกรรมการตรวจติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

ประธานสภา อบจ.  - เรียนเชญิ นายสมร  แตงอ่อน เลขานุการคณะกรรมการตรวจ 

      ติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี  รายงานครับ 

นายสมร แตงอ่อน - ผมสมร แตงอ่อน เขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอลาดหลุมแก้ว มอบหมายให้

นายทนงศักดิ์ อาภาโรจนกิจ รายงานแทนครับ 

ประธานสภา อบจ. - เชญิท่านทนงศักดิ์ อาภาโรจนกิจ รายงานครับ เชญิครับ 

นายทนงศักดิ์ อาภาโรจนกิจ - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีที่เคารพ 

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีผู้ทรงเกียรติ        

ทุกท่าน ตามที่คณะกรรมการตรวจติดตามผลงบประมาณรายจ่าย

ประจำปี ประกอบด้วย   

1. นายชัยวัฒน์ อนิทร์เลิศ  ประธานกรรมการ           

2. นางสาวณัฐรุจา คุ้มทรัพย์  กรรมการ 

3. นายวิรัช แดงกลาง   กรรมการ 

4. นายชนภัทร นันทกาวงศ์  กรรมการ 

5. นายทนงศักดิ์  อาภาโรจนกิจ  กรรมการ 

 6. นายสุริยา ธรรมธารา   กรรมการ 

7. นายสมร  แตงอ่อน   กรรมการและเลขานุการ     

ได้ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามงานโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปี พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ในเขตอำเภอ

เมืองปทุมธานี อำเภอธัญบุรี และอำเภอคลองหลวง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 

2566 นั้น 

   คณะกรรมการฯ จึงขอรายงานผลการตรวจติดตามงานโครงการตาม

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในเขต

อำเภอเมืองปทุมธานี อำเภอธัญบุรี และอำเภอคลองหลวง โดยการ              

สุ่มตรวจติดตามโครงการตามข้อบัญญัติฯ เพื่อให้ทราบถึงปัญหา และ

ข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชน และ

ติดตามผลการดำเนินการโครงการ ดังนี ้           
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นายทนงศักดิ์ อาภาโรจนกิจ       1. อำเภอเมืองปทุมธานี จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการ

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองรังสิต หมู่ที่ 3 ,4 ตำบลบ้านใหม่ 

อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี กว้าง 9.00 เมตร ยาว 60 เมตร    

ทางเท้า ข้างละ 1 เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

จากการออกตรวจพบว่า พื้นผิวสะพานมีเหล็กโผล่ออกมาจากพื้นผิว , 

ผวิถนนมีรอยแตกร้าวขรุขระไม่เรียบ , ราวสะพานฉาบไม่เรียบร้อย 

    2. อำเภอธัญบุรี จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยรังสิต - นครนายก 25 

ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (เชื่อมระหว่างอำเภอ

ธัญบุรีกับอำเภอคลองหลวง) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 60 เมตร และ

กว้าง 7.00 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตร ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ

พั กสองข้าง ต าม แบ บ อ งค ์ก าร บ ร ิห ารส ่ว น จ ังห ว ัด ป ท ุม ธ าน ี                

จากการออกตรวจพบว่า ระบบท่อระบายน้ำยังไม่สามารถระบายน้ำ

ออกได้ ,การเชื่อมต่อทางพื้นระดับไม่เท่ากัน 

  3. อำเภอคลองหลวง จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยสุขศิริ หมู่ที่ 4 

ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 

6.00 เมตร ยาว 1,140 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 

6,840 ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี 

 จากการออกตรวจพบว่า พื้นผิวถนนหลุดร่อน ,ฝาท่อระบายน้ำแตกร้าว

หลายจุด จึงขอรายงานผลการตรวจติดตามงานโครงการตามข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 ต่อสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดปทุมธานี เพื่อทราบโดยทั่วกันและให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุง 

ต่อไป 

ประธานสภา อบจ.   - ครับ รายงานผลการตรวจติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี  

      ของคณะกรรมการตรวจติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

  เป็นการรายงานเพื่อทราบ นะครับ ขณะนี้มีคณะกรรมการตรวจติดตาม

ผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี ถ้าท่านสมาชิกพบเห็นโครงการของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ที่กำลังดำเนินการอยู่  หรือ

ดำเนินการไปแล้ว อยู่ในช่วงประกันสัญญา เกิดความเสียหาย ขอให้

แจ้งมาที่สำนักงานเลขา ฯ เพื่อจะแจ้งผมและคณะกรรมการอีก 6 ท่าน 

ลงไปตรวจสอบว่ามีความเสียหายหรือว่าได้รับผลกระทบอะไร  
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ประธานสภา อบจ. ทุก ๆ โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  รวมถึง

โครงการที่อยู่ในระหว่างการค้ำประกันงานด้วยนะครับ เพื่อไม่ให้เกิด

ความเสียหายต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ผมได้ตั้ ง

กรรมการมา 1 ชุด ช่วยออกไปตรวจงาน ไปดูงานกันนะครับ ขอให้ท่าน

สมาชิกช่วยกันตรวจสอบพื้นที่ภายในจังหวัดปทุมธานีเราด้วย แล้วก็นำ

เรื่องเสนอมาที่ผม หรือสำนักงานเลขาฯ ที่ท่าน ผอ.จิตภินันท์ หรือโทร

รายงานผลไปที่ ท่ านนายกก็ ได้  ท่ านนายกจะได้สั่ งการมาทาง

คณะกรรมการชุดนี้ เพื่อออกติดตามงานนะครับ ไม่มีท่านสมาชิก

อภิปรายนะครับ ถ้าไม่มีท่านสมาชิกจะอภิปรายถือว่าที่ประชุมได้รับ

ทราบรายงานผลการตรวจติดตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของ

คณะกรรมการตรวจตดิตามผลงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วนะครับ 

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 5 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่อง  การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  

    พ.ศ. 2566  เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  

ประธานสภา อบจ. - เรยีนเชญิท่านนายกฯ แถลง 

นายก อบจ.ปทุมธานี - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ

สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ทุกท่านครับ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปทุมธานี  ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ         

พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2559 ข้อ 12 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 จึงขอแจ้งต่อ

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน 

ประธานสภา อบจ. - ครบั การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) ตามข้อ 12 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการรายงานเพื่อทราบ 

นะครับ 

- มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรอืสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงาน

ดังกล่าวหรือไม่ เชิญครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมได้รับทราบ

การประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 1) แล้วนะครับ           

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 6 
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ระเบียบวาระที่ 6  เรือ่ง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570) 

    เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2566) 

ประธานสภา อบจ. - เรียนเชญิท่านนายกฯ แถลงญัตติ เรียนเชญิครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี - เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีที่เคารพ 

และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปทุมธานี ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 

เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2566) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 24 เมื่อวันที่    

15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 จึงขอแจ้งต่อสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดปทุมธาน ีเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน 

ประธานสภา อบจ.     - ครับ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – พ.ศ. 2570)    

    เพิม่เติม (ครั้งที ่2/2566) ครั้งนี ้ตามข้อ 24 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  

   ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 

   และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เป็นการรายงานเพื่อทราบ    

    นะครับ 

- มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรอืสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงาน 

ดังกล่าวหรอืไม่ ขอเชิญครับ ไม่มนีะครับ ถือว่าทีป่ระชุม 

  - ได้รับทราบการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -  

   พ.ศ. 2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2566) แลว้นะครับ           

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 7 

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่อง  การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) 

    แก้ไข (คร้ังที่ 1/2566) และการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  

    (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) แก้ไข (ครั้งที่ 2/2566)  

ประธานสภา อบจ. - เรียนเชญิท่านนายกฯ แถลงญัตติครับ 

นายก อบจ.ปทมุธานี - เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

   ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ได้ประกาศใช้

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) และ

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่  

2/2566) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง 
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นายก อบจ.ปทุมธานี  ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 

หมวด 4 ข้อ 21 วรรคสอง และหมวด 5 ข้อ 24 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 

พ.ศ.2566 

  จงึขอแจ้งต่อสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวัดปทุมธานี เพื่อโปรดทราบ  

โดยทั่วกัน 

ประธานสภา อบจ.  - ครับ การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570)  

แก้ ไข (ครั้ งที่  1 /2566 ) และการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่ น                 

(พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) แก้ไข (ครั้งที่ 2/2566) ครั้งนี้ตามข้อ 21 

และข้อ 24 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  

พ.ศ. 2561 เป็นการรายงานเพื่อทราบ นะครับ 

- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียด เกี่ยวกับรายงาน

ดังกล่าวหรอืไม่ ขอเชิญครับ ไม่มนีะครับ ถ้าไม่มผีมถือว่าที่ประชุมได้รับทราบ 

การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) แก้ไข 

(ครั้งที่ 1/2566) และการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 

พ.ศ. 2570) แก้ไข (ครั้งที่ 2/2566) แล้วนะครับ           

- ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 8 

ระเบียบวาระที ่8  เรื่อง ญัตติขออนุมัติรายการครุภัณฑ์จากแผนเงินบำรุงของหน่วย

    บริการสาธารณสขุ ในสังกัดองค์การบรหิารส่วนจังหวัดปทุมธานี  

ประธานสภา อบจ.  - เรียนเชญิ ท่านนายก ฯ แถลงญัตตคิรับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  - เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เรื่อ หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานี

อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้ยื่นความประสงค์ขอรับการประเมินความ

พร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 

นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต่อคณะกรรมการ

การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีได้รับการถ่ายโอนฯ ทั้งหมด 13 แห่ง 
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นายก อบจ.ปทุมธานี ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วย

บริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่

แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 ข้อ 9 การรับส่งเงิน การเก็บ

รักษาเงิน การตรวจเงิน การจัดทำบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงิน   

ให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน      

การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น                

ซึง่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ดำเนินการจัดทำแผนเงินบำรุง

ของหน่วยบริการสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี               

ตามแนวทางของระเบี ยบดังกล่าว โดยได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการพิจารณาเงินบำรุงของหน่วยบริการสาธารณสุข องค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 และตามข้อ 6 

การใช้จ่ายเงินบำรุง ให้จ่ายได้เพื่อการสาธารณสุขและการบริหารจัดการ

โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข ดังนี้  (5) ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข วรรคท้าย 

การใช้จ่ายเงินบำรุงตาม (5) เสนอผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบแล้ว

เสนอสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วน

จังหวัดปทุมธานี ได้จัดทำเอกสารสรุปค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

 จากแผนเงนิบำรุงของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี 

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 13 แห่ง เสรจ็เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

  เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่  2     

พ.ศ. 2561  ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ขอเสนอเอกสาร

สรุปค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจากแผนเงินบำรุงของสถานีอนามัย

เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตำบลทั้ง 13 เพื่อเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปทุมธานีพิจารณา กระผมหวังว่า คงจะได้รับความร่วมมือร่วมใจจาก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการ พนักงานในสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อผลักดันให้การดำเนินการตาม

ภารกิจถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรต ิ60 พรรษา นวมินทราชิน ี
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นายก อบจ.ปทุมธานี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์

แห่งกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป กระผมขอขอบพระคุณท่าน

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และท่านสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติรับฟังการ

แถลงของกระผมในวันนี้ กระผมหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน     

ในการพิจารณารายการครุภัณฑ์จากแผนเงินบำรุงของหน่วยบริการ

สาธารณสุขในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อประโยชน์

สูงสุดของประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานสีืบต่อไป 

ประธานสภา อบจ.  - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดในญัตติ      

ดังกล่าว หรือไม่ เรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับ  

              - มสีมาชิกครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  

      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

   ๑. สมาชิกท่านใด อนุมัติ รายการครุภัณฑ์จากแผนเงินบำรุงของหน่วย 

  บริการสาธารณสุข ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวัดปทุมธานี 

    ขอได้โปรดยกมือขึน้ครบั 25 เสียง 

   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่อนุมัต ิรายการครุภัณฑ์จากแผนเงนิบำรุงของหน่วย 

  บริการสาธารณสุข ในสังกัดองค์การบรหิารสว่นจังหวัดปทุมธานี                                       

   ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 0 เสียง 

    - สรุปที่ประชุมมีมติอนุมัติ รายการครุภัณฑ์จากแผนเงิน 

  บำรุงของหน่วยบริการสาธารณสุข ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด   

  ปทุมธานี  ตามที่ท่านนายกฯ เสนอ   

   - อนุมัติด้วยมติเสียง 25 เสียง 

      - ไม่อนุมัติดว้ยมติเสียง 0 เสยีง 

- งดออกเสียง 3 คน 

        -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  9 

ระเบียบวาระที่  9  เรื่อง  การคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

    ปทุมธานี เพือ่แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร 

        ส่วนจังหวัดปทุมธานี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) 

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติ 
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นายก อบจ.ปทุมธานี  -  เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผูท้รงเกียรติทุกท่าน 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ.2548 และทีแ่ก้เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.2561 กำหนดใหอ้งค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่งตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ซึ่งองค์การบริหารส่วน

จังหวัดปทุมธานีได้ดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าวไว้แล้ว ตามคำสั่ง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่  980/2565 ลงวันที่  11 

เมษายน 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดปทุมธานี ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปทุมธานี ที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีคัดเลือกเป็น

กรรมการจำนวนสามคน ดังนี้ 

  1) นายสมร  แตงอ่อน 

  2) นางสาวณัฐธิดา  เกียรติพัฒนาชัย 

    3) นายทนงศักดิ์  อาภาโรจนกิจ 

  บัดนี้ ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี                

ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี      

ได้ ล าออก จากตำแหน่ ง   จำนวน  1  คน  คื อ  นางสาวณั ฐธิ ด า                   

เกียรติพัฒนาชัย ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปทุมธานี อำเภอธัญบุรี เขตเลือกตั้งที่ 3 เพื่อไปสมัครรับเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้รับทราบ

การลาออก โดยมีผลการลาออกตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2566 เป็นต้นไป  

           โดยถือปฏิบัติหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่  มท 0810.3/       

ว 1239 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนด               

แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สำหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น       

พ.ศ.2561-2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 

                5. การคัดเลือกสมาชกิสภาท้องถ่ิน 

    5.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาคัดเลือกจำนวนสามคน

เป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภา

ท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน เป็นกรรมการในคณะกรรมการตดิตาม 
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นายก อบจ.ปทุมธานี และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการคัดเลือกในการประชุม

สภาสมัยสามัญหรอืสมัยวิสามัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                      5.2 การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นตามข้อ 5.1      

ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดวิธีการคัดเลือกในการประชุมสภา

สมัยสามัญหรือสมัยวิสามัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามความ

เหมาะสมของสภาพพื้นที่วิถีประชาหรือบริบทสังคมขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ การวินจิฉัยของประธานสภาท้องถิ่นให้เป็นที่สุด  

                9. วาระคณะกรรมการ 

                     9.6 กรรมการในคณ ะกรรมการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น 

คณ ะก รรม การส นั บ สนุ นก ารจั ด ท ำ แผน พั ฒ น าท้ อ งถิ่ น  แล ะ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ระเบียบ

กำหนดให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีก

ได้นั้น กรณีขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่ระเบียบกำหนด

หรือพ้นตำแหน่งด้วยเหตุอื่นๆ ให้บุคคลที่ได้รับคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น

กรรมการนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งและให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียง

เท่าวาระที่เหลืออยู่ของผูซ้ึ่งตนแทน 

                จึงขอเสนอการคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดปทุมธานี ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดปทุมธานี จำนวนหนึ่งคน แทนตำแหน่งที่ว่างลง มาเพื่อโปรด

พิจารณาและจะได้ดำเนินการแต่งตั้งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย     

ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 

และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  

ประธานสภา อบจ.  -  เชิญเลขานุการสภาฯ อ่านระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง 

เลขานุการสภาฯ   - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 

กำหนดให้ 

    ข้อ 8 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตัง้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ประกอบด้วย 

    (3) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 

   - ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว1239      

ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติ 
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เลขานุการสภาฯ  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่ นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นสำหรับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น       

พ.ศ. 2566 - 2570  

    ข้อ 5. การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น 

              ข้อ 5.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน

สามคนเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นที่

สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคนเป็นกรรมการในคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ดำเนินการคัดเลือกในการ

ประชุมสภาสมัยสามญัหรือสมัยวิสามัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

                ข้อ 5.2 การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นตามข้อ 5.1  

        ให้ประธานสภาท้องถิ่นเป็นผู้กำหนดวิธีการคัดเลือกในการประชุมสภา 

       สมัยสามัญ หรือสมัยวิสามัญ ขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น 

       ตามความเหมาะสมของสภาพพื้ นที่ วิถีประชาหรือบริบทสั งคม 

       ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ การวินิจฉัยของประธานสภาท้องถิ่น 

       ให้เป็นที่สุด 

       ข้อ 9. วาระคณะกรรมการ 

               ข้อ 9.1 สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 

      สามคน ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน ผู้แทนภาค 

      ราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่า 

      สามคน และผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน 

       ไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน ซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 

    พัฒนาท้องถิ่นให้มีวาระอยู่ ในตำแหน่งคราวละสี่ ปีและอาจได้รับการ 

      คัดเลือกอีกได้ ยกเว้นการขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่ 

      ระเบียบกำหนด 

               ข้อ 9.6 กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

      คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการ 

     ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ระเบียบกำหนดให้มีวาระอยู่ใน 

      ตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้นั้น กรณีขาด 

      คุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามตามที่ระเบียบกำหนดหรือพ้นจาก 

      ตำแหน่งด้วยเหตุอื่น ๆ ให้บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็น 

      กรรมการนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งและให้อยู่ ในตำแหน่ง 

      ได้เพียงเท่าวาระที่เหลอือยู่ของผูซ้ึ่งตนแทน 
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ประธานสภา อบจ.   - การคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่น เป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

            ให้ประธานสภาเป็นผู้กำหนดวิธีการคัดเลือก การวินิจฉัยของประธานสภา 

       ให้เป็นที่สุด  

       ผมขอกำหนดวิธีการคัดเลือก โดยให้ท่านสมาชิกฯ เสนอชื่อ 

      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่ เห็นสมควรเป็น 

        กรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 คน  

       เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

      ปทุมธานี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ในการเสนอชื่อต้องมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า 

      สองคน และผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อต้องอยู่ในที่ประชุม และต้องให้ 

       ความยินยอมในการเสนอชื่อ หากมีการเสนอชื่อตามจำนวนให้ถือว่า 

       บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้รับการคัดเลือก กรณีที่มีการเสนอชื่อ 

      เกินกว่าจำนวนที่กำหนด ให้คัดเลือกโดยการลงคะแนนลับ ใช้วิธีเขียน 

       ชื่อตัวและช่ือสกุลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงในบัตรคะแนน ผู้ได้รับคะแนน 

      สูงสุดเป็นผูไ้ด้รับคัดเลือก  

    - เชญิท่าน สมาชิกเสนอชือ่กรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

      ปทุมธานี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) เชญิครับ 

นายวรรณลภย์ ตวิาร ี  - เร ียน ท ่านประธานสภาองค ์การบริหารส ่วนจังหวัดปท ุมธาน ี           

ที่เคารพ ผมนายวรรณลภย์ ติวารี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัดปทุมธานี อำเภอคลองหลวง เขตเลือกตั ้งที ่ 5 ขอเสนอชื่อ    

นายสัญชาติ คุระนันท์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

  อำเภอคลองหลวง เขตเลือกตั้งที่ 7 เป็นกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดปทุมธานี (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ขอผู้รับรองด้วยครับ  

ประธานสภา อบจ.   - ผู้รับรองครบนะครับ ท่านสัญชาติ คุระนันท์ ยินยอมตามที่ท่าน

วรรณลภย ์ติวารี เสนอไหมครับ 

นายสัญชาติ คุระนันท์    ยินยอมครับ 

ประธานสภา อบจ.   - มสีมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อท่านอื่นอีกหรอืไม่ ขอเชญิครับ  

     หากไม่มีท่านใดเสนอชื่อผู้อื่นอีกถือว่าสมาชิกที่ได้รับเสนอชื่อ ดังกล่าว  

      ได้รบัเลือกเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี 

   (แทนตำแหน่งที่ว่าง)   

   สรุป ผูท้ีไ่ด้รบัการคัดเลือกจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  

      เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ี

   (แทนตำแหน่งที่ว่าง)  คือ นายสัญชาติ คุระนันท์ นะครับ 



-25- 

 

ประธานสภา อบจ.   - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 10 

ระเบียบวาระที่ 10 เรื่อง  การขอแจ้งรายชื่อข้าราชการถ่ายโอน รายการครุภัณฑ์ที่ดิน

และสิ่ งก่อสร้างที่ รับถ่ายโอน จากสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ในการถ่ายโอน

ภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี 

และโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประธานสภา อบจ. - เรียนเชญิท่านนายกฯ แถลงญัตติ เชญิครับ 

นายก อบจ.ปทมุธานี - เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานี

อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ได้ยื่นความประสงค์ขอรับการประเมิน

ความพร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ       

60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล            

ต่อคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้รับการถ่ายโอนฯ ทั้งหมด 

13 แห่ง 

  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดปทุมธานี โดยนายภุชงค์ ไชยชิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ปทุมธานี ผู้ส่งมอบและองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี โดยกระผม 

พลตำรวจโทคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปทุมธานี ผู้รับมอบ ได้ดำเนินการส่งมอบบันทึกการถ่ายโอนภารกิจ

สถานีอนามัย เฉลิมพระเกี ยรติ  60 พรรษา นวมินทราชินี  และ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปทุมธานี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 เมื่ อวันจันทร์ที่  19 

ธันวาคม พ .ศ . 2565 เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามแนวทางของประกาศ

คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เรื ่อง หลักเกณฑ์และขั ้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย            

เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ทางองค์การบริหาร     
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นายก อบจ.ปทมุธานี ส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงขอเสนอรายชื่อข้าราชการถ่ายโอน รายการ

ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่รับถ่ายโอนจากสำนักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ในการถ่ายโอน

ภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทั้ง 13 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2566 เพื่อเสนอให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีทราบ 

กระผมหวังว่าจะได้รับความร่วมมือร่วมใจจากสภาองค์การบริหาร    

ส่วนจังหวัดปทุมธานี ข้าราชการ พนักงานในสังกัดองค์การบริหาร           

ส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อผลักดันให้การดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน

สถานีอนามัย เฉลิมพระเกี ยรติ  60 พรรษา นวมินทราชินี  และ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์แห่ง

กฎหมาย ว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป ผมขอขอบพระคุณท่านประธานสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี และท่านสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีทุกท่าน ที่ได้ให้เกียรติรับฟังการแถลงของ

กระผมในวันนี้ กระผมหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน ในการ

ดำเนินภารกิจถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 

และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในครั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของ 

ประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานสีืบต่อไป 

ประธานสภา อบจ.     - ครับ การขอแจ้งรายชื่อข้าราชการถ่ายโอน รายการครุภัณฑ์ที่ดินและ 

    สิ่งก่อสร้างที่ รับถ่ายโอนจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ในการถ่ายโอนภารกิจสถานี 

   อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล 

          ส่งเสริมสุขภาพตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นการรายงาน 

   เพื่อทราบ นะครับ  

-  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงาน 

ดังกล่าวหรือไม่ ขอเชิญครับ ไม่มีนะครับ ถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมได้รับ

ทราบการขอแจ้งรายชื่อข้าราชการถ่ายโอน รายการครุภัณฑ์ที่ดินและ

สิ่งก่อสร้างที่รับถ่ายโอนจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ในการถ่ายโอนภารกิจสถานี

อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้วนะครับ        
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ประธานสภา อบจ.  - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 11 

ระเบียบวาระที่ 11  เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

    งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญ ท่านนายก ฯ แถลงญัตตคิรับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  -  มอบท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตัง้วงษ์เลิศ แทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  -  เชิญท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ แถลงญัตติ เชิญครับ 

นางรุจศลักษณ ์ธูปกระจ่าง -  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีที่เคารพ

ตั้งวงษ์เลิศ   และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

    มคีวามประสงค์ขออนมุัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

    พ.ศ. 2566 เพื่อตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ของกองช่าง รายละเอียดดังนี้ 

  โอนลด กองช่าง 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบรหิารทัว่ไปเกี่ยวกับ

 อุตสาหกรรมและการโยธา/งบดำเนินงาน/หมวดค่าใช้สอย/ประเภท

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร  

  ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการศึกษาความเหมาะสม 

ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบขนส่งมวลชนจังหวัด

ป ทุ ม ธ านี  ร า ย ล ะ เอี ย ด ต าม ที่ ก ำห น ด ใน โค ร งก าร  เป็ น เงิ น 

256,800,000 บาท ขณะนี้ยังไม่มีการเบิกจ่าย จึงขออนุมัติโอนลด  

เป็นเงิน 36,420,000 บาท 

  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ กองช่าง 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานก่อสร้าง/งบลงทุน/ 

 หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/ประเภทค่าถมดิน 

  โครงการปรับปรุงพื้นที่และถมดินเพื่อเตรียมการก่อสร้าง            

ศูนย์เครื่องจักรกลและยานพาหนะ อาคารสำนักงานและอาคารจอดรถ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงนิ 36,420,000 บาท 

  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ประสบกับปัญหา

ด้านพื้นที่สำหรับเก็บรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล ปัญหาพื้นที่          

ในการจัดเก็บเอกสารสำคัญของทางราชการ รวมถึงปัญหาการขาด

แคลนอาคารที่จอดรถยนต์ของประชาชนที่มาติดต่อราชการและ

ผู้ปฏิบัติงาน กองช่างจึงมีความประสงค์จะดำเนินโครงการปรับปรุงพื้นที่

และถมดินเพื่อเตรียมการก่อสร้างศูนย์เครื่องจักรกลและยานพาหนะ  
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นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง อาคารสำนักงานและอาคารจอดรถสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ตั้งวงษ์เลิศ    ปทุมธานี  เพื่อรองรับการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของ

    องค์กรในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมถึงรองรับการให้บริการ         

    แก่ประชาชนที่เป็นศูนย์รวมของกิจกรรมในทุกมิติของการพัฒนา ดังนั้น 

    เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอเสนอญัตติ       

    ขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  

  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ

โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น องค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการดังกล่าวข้างต้น 

เพือ่ให้สภาองคก์ารบริหารส่วนจังหวัดปทุมธาน ีพิจารณาอนุมตัิต่อไป 

ประธานสภา อบจ.    -  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ      

       ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชญิครับ ไม่มีนะครับ 

              -  มีสมาชิกครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  

      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

   ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรอนุมัติ ใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่าย   

   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

                                      ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 23 เสียง 

   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เหน็ควรอนุมัติ ใหโ้อนเงนิงบประมาณ

 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

                                       ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 0 เสียง 

- สรปุที่ประชุมมีมติอนุมัตใิหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามทีท่่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตัง้วงษ์เลิศ 

เสนอ   

   - อนุมัตดิว้ยมตเิสียง 23 เสียง 

      - ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 3 คน 

        -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  12 
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ระเบียบวาระที่ 12  เรื่อง ญัตติ ขอความเห็นชอบโอนอาคารเรียนโรงเรียนบุญคุ้ม

    ราษฎร์บำรุง ตำบลคลองหน่ึง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญ ท่านนายก ฯ แถลงญัตตคิรับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  -  มอบเชญิท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ แทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  -  เชิญท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ แถลงญัตติ เชิญครับ 

นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง -  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีที่เคารพ 

ตั้งวงษ์เลิศ    และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วยโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง ได้มี 

 หนังสือขอความอนุเคราะห์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ส่งมอบ

อาคารเรียนดังกล่าว ให้กับโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์บำรุง เพื่อโรงเรียนบุญ

คุ้มราษฎร์บำรุง จะได้ดำเนินการขอสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในการซ่อมแซมอาคารเรียน 

ร า ย ล ะ เอี ย ด ต า ม ห นั ง สื อ โร ง เรี ย น บุ ญ คุ้ ม ร า ษ ฎ ร์ บ ำ รุ ง                                                  

ที่ ศธ 04086.034/208 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑5 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2553 ข้อ 155 การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์

หรือได้รับสิทธิใดๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างของ

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา 

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น 

  จึงขอเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี                  

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ โอนอาคารเรียนโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์

บำรุง ตามระเบียบฯดังกล่าวต่อไป 

ประธานสภา อบจ.   -  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรอืสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ      

       ดังกล่าว หรือไม่ เรียนเชิญครับ ไม่มนีะครับ 

              -  มีสมาชิกครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  

      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

   ๑. สมาชิกท่านใด เห็นชอบ ใหโ้อนอาคารเรียนโรงเรยีนบุญคุ้มราษฎรบ์ำรุง  

  ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี                                     

 ขอได้โปรดยกมือขึน้ครบั 24 เสียง 

   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เห็นชอบ ให้โอนอาคารเรยีนโรงเรียนบุญคุ้ม 

  ราษฎร์บำรุง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี     
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ประธานสภา อบจ.                 ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 0 เสียง 

- สรุปทีป่ระชมุมีมติเห็นชอบให้โอนอาคารเรียนโรงเรียนบุญคุ้มราษฎร์

บำรุง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ตามที่ท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตัง้วงษ์เลิศ เสนอ   

   - เห็นชอบด้วยมติเสียง 24 เสียง 

      - ไม่เห็นชอบด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 3 คน 

        -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  13 

ระเบียบวาระที่ 13  เรื่อง ญัตติ ขอความเห็นชอบโอนหลังคาคลุม (โดม) พร้อมถมดิน

    ลานอเนกประสงค์ คสล. บริเวณวัดเพิม่ทาน หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี ่

    อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  -  มอบท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจา่ง ตั้งวงษ์เลิศ แทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  -  เชิญท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง ตั้งวงษ์เลิศ แถลงญัตติ เชิญครับ 

นางรุจศลักษณ์ ธูปกระจ่าง -  เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานทีี่เคารพ 

ตั้งวงษ์เลิศ     และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ด้วย วัดเพิ่มทาน มีความประสงค์จะใช้ 

  ประโยชน์จากโดมเพื่อจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปได้

อย่างเต็มที่ และสามารถดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้มีสภาพที่

เหมาะสมต่อการใช้งาน จึงขอรับโอนหลังคาคลุมลาน (โดม) พร้อมลาน

อเนกประสงค์ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี รายละเอียด  

ตามหนังสือวัดเพิ่มทาน ที่  ว18/2565 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2565 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย             

ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2553 ข้อ 155 การให้บุคคลใดใช้ประโยชน์

หรือได้รับสิทธิใด ๆ อันเกี่ยวกับพัสดุประเภทที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง              

ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต้องได้รับความเห็นชอบ             

จากสภาหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น นั้น 

  จึงขอเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เพื่อ

พิจารณาให้ความเห็นชอบโอนโครงการก่อสร้างหลังคาคลุม (โดม) 

พร้อมถมดินลานอเนกประสงค์ คสล. บริเวณวัดเพิ่มทาน หมู่ที่ 4 ตำบล

คลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตามระเบียบฯ ดังกล่าว

ต่อไป  
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ประธานสภา อบจ.   -  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ      

       ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับ 

              -  มีสมาชิกครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  

      - ผมขอถามมตทิี่ประชุมเลยนะครับ    

   ๑. สมาชิกท่านใด เห็นชอบ ใหโ้อนหลงัคาคลุม (โดม) พร้อมถมดิน 

  ลานอเนกประสงค์ คสล. บริเวณวัดเพิ่มทาน หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี ่

 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี                                      

    ขอได้โปรดยกมือขึน้ครบั 23 เสียง 

   ๒. สมาชิกท่านใด ไมเ่ห็นชอบ ใหโ้อนหลังคาคลุม (โดม) พร้อมถมดิน 

  ลานอเนกประสงค์ คสล. บริเวณวัดเพิ่มทาน หมู่ที่ 4 ตำบลคลองสี ่

 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี                                     

                                       ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 0 เสียง 

- สรปุที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ใหโ้อนหลังคาคลุม (โดม) พร้อมถมดิน

ลานอเนกประสงค์ คสล. บริเวณวัดเพิ่มทาน หมู่ที ่4 ตำบลคลองสี่ 

อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี

ตามที่ท่านรองรุจศลักษณ์ ธูปกระจา่ง ตัง้วงษ์เลิศ เสนอ   

   - เห็นชอบด้วยมติเสียง 23 เสียง 

      - ไม่เห็นชอบดว้ยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 4 คน 

        -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  14 

ระเบียบวาระที่ 14  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ 

    รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญ ท่านนายก ฯ แถลงญตัตคิรับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  -  มอบท่านรองสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ แทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  -  เชิญท่านรองสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ แถลงญัตติ เชิญครับ 

นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ -  เรียน  ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีที่เคารพ 

และสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  

มีความประสงค์ขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรม

และการโยธางานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและ

สิ่ งก่ อสร้าง  ประเภทค่ าปรับปรุ งที่ ดิ นและสิ่ งก่ อส ร้าง จำนวน                   

1 รายการ รายละเอียดดังนี้ 
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นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ ข้อความเดิม 

 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling สายบ้านปทุม - พหลโยธิน (ปท.ถ 1-0023) อำเภอสามโคก 

จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร 

ยาว 2,700 เมตร หรอืพืน้ที่ไม่นอ้ยกว่า 18,927 ตารางเมตร     

    ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงนิ 10,191,000 บาท  

 ข้อความใหม่ 

 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต  โดยวิธี Pavement  In-Place 

Recycling สายบ้านปทุม - พหลโยธิน (ปท.ถ 1-0023) อำเภอสามโคก 

จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร                

ยาว 2,650 เมตร หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 16,944 ตารางเมตร          

ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี เป็นเงนิ 9,349,000 บาท  

 เนื่องจากกองช่างได้ออกสำรวจพื้นที่เพื่อทำการออกแบบ เขียนแบบ 

ปรากฏว่า พื้นที่ดำเนินโครงการมีขนาดความยาว 2,650 เมตร หรือ

พื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,944 ตารางเมตร และได้ประมาณราคาก่อสร้าง 

เป็นเงิน 9 ,349 ,000 บาท ทำให้ต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงฯ 

เพื่อให้ตรงตามข้อเท็จจริง ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย จึงขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติแก้ ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 เพื่อดำเนินการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  

   ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย            

ในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลง

สถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ                

พ.ศ. 2566 รายการดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วน

จังหวดัปทุมธาน ีพิจารณาอนุมัตติ่อไป 

ประธานสภา อบจ.   -  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ      

       ดังกล่าว หรือไม่ เรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับ 

              -  มีสมาชิกครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  

      - ผมขอถามมตทิีป่ระชุมเลยนะครับ    
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ประธานสภา อบจ.                ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรอนุมัติ ใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลง  

   คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

                                   ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 23 เสียง 

๒. สมาชิกท่านใด ไม่เหน็ควรอนุมัติ ใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลง 

 คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

   ขอได้โปรดยกมือขึ้นครับ 0 เสียง 

    - สรปุที่ประชุมมีมติอนุมัต ิใหแ้ก้ไขเปลี่ยนแปลง 

     คำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

    ตามทีร่องนายกฯ เสนอ  

- อนุมัติดว้ยมตเิสียง 23 เสียง 

- ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 3 คน 

             - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  15 

ระเบียบวาระที่ 15  เรื่อง ญตัติ ขออนุมัติโอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

    งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประธานสภา อบจ.  - เรียนเชิญ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  - มอบท่านรองสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ แทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  - เชิญท่านรองสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ แถลงญัตติ เชิญครับ 

นายสิระพงษ ์สิริโพธินันท์ - เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีที่เคารพ 

และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  มีความ

ประสงค์ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เพื่อตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ของกองช่าง จำนวน 2 รายการ รายละเอียดดังนี ้

  โอนลด กองช่าง 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ

อุ ต สาหก รรม แล ะก ารโย ธา/งบ ลงทุ น /หม วด ค่ าที่ ดิ น แล ะ

 สิ่งก่อสร้าง/ประเภทค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 

ค่าชดเชยงานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ เพื่อจ่ายเป็นเงิน

ชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ให้แก่

ผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างที่ทำสัญญาแบบปรับราคาได้กับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีที่ประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง 

ทางการเงินในภาวะเศรษฐกิจถดถอย เป็นเงิน 4,000,000 บาท ขณะนี้

คงเหลือ 2,925,000 บาท จงึขออนมุัตโิอนลด เป็นเงนิ 360,000 บาท  
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นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่กองช่าง 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา/งบลงทุน/หมวดค่าครุภัณฑ์/

ประเภทครุภัณฑส์ำนักงาน 

   ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ และสี) ความเร็ว 

30 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 250,000 บาท โดยมี

คุณลักษณะ ดังนี้ 

         - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดความเร็วขั้นต่ำ 

         - เป็นระบบมัลติฟงัก์ชั่น 

         - เป็นระบบกระดาษธรรมดา ชนิดหมึกผง ย่อ – ขยายได้ 

  “ด ำ เนิ น ก า ร ต า ม นั ย ห นั ง สื อ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไท ย                         

ที่  ม ท  0808.2/ว 1989 ล งวั น ที่  22 มิ ถุ น า ย น  2552 ข้ อ  1                     

ตั้งงบประมาณตามราคาทีป่รากฏในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์”         

  เนื่องจากเครื่องถ่ายเอกสารที่กองช่างใช้งานอยู่ในขณะนี้ มีอายุ

การใช้งานตั้งแต่ พ.ศ. 2557 ได้ทำการซ่อมแซมและเปลี่ยนอะไหล่อยู่

บ่อยครั้งส่งผลให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมแซม รวมถึงทำให้การ

ปฏิบัติงานทางราชการเกิดความล่าช้า จงึมีความประสงค์จะจัดซื้อเครื่อง

ถ่ายเอกสารเครื่องใหม่ เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งานและให้การ

ปฏิบัติงานราชการเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งจากการตรวจสอบข้อบัญญัติฯ 

ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม ่กองช่าง 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา/งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา/งบลงทุน/หมวดค่าครุภัณฑ์/

ประเภทครุภัณฑก์่อสร้าง 

  ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะคอนกรีต เจาะถนน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 

55,000 บาท เป็นเงิน 110,000 บาท 

  “ด ำ เนิ น ก า ร ต า ม นั ย ห นั ง สื อ ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไท ย                                       

ที่  มท 0808.2/ว 1989 ลงวันที่  22 มิถุนายน 2552 ข้อ 2 

เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  

จงึตัง้งบประมาณตามราคาท้องถิ่น” 

 



-35- 

 

นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์  เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี มีโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตและถนนแอสฟัลท์คอนกรีตหลายโครงการ และกองช่างมีหน้าที่

ต้องควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ให้ถูกต้องตาม

ข้อกำหนดแบบแปลนสัญญาจ้าง จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องมือ

ไว้ใช้ในการตรวจวัดความหนาของถนนคอนกรีตและถนนแอสฟัลท์

คอนกรีต ซึ่งจากการตรวจสอบข้อบัญญัติฯ ไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนี้ไว้ 

ดังนั้น  เพื่ อให้การปฏิบัติ งานด้านการควบคุมและตรวจสอบการ

ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จึงขอเสนอญัตติ                

ขออนุมัตโิอนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

  เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2563  

  ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการ

โอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไป               

ตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่ ใหเ้ป็นอำนาจอนุมัตขิองสภาท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ             

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ

ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  

พิจารณาอนุมตัิต่อไป 

ประธานสภา อบจ.   -  มสีมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ      

       ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับ 

              -  มีสมาชิกครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  

      - ผมขอถามมติที่ประชุมเลยนะครับ    

   ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรอนุมัติ ให้โอนเงนิงบประมาณรายจ่าย   

   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

                                      ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 23 เสียง 

   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เหน็ควรอนุมัติ ใหโ้อนเงนิงบประมาณ

 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

                                       ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 0 เสียง 

- สรปุที่ประชุมมีมติอนุมัตใิหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ตามที่ท่านรองสิระพงษ์ สิรโิพธินันท์ เสนอ   
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ประธานสภา อบจ.  - อนุมัติด้วยมติเสียง 23 เสียง 

      - ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 3 คน 

        -  ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  16 

ระเบียบวาระที่ 16  เรื่อง ญัตติ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 

    งบประมาณ พ.ศ. 2566 

ประธานสภา อบจ.  -  เรียนเชิญ ท่านนายก ฯ แถลงญัตติ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  -  มอบท่านรองสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ แทนครับ 

ประธานสภา อบจ.  -  เชิญท่านรองสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ แถลงญัตติ เชิญครับ 

นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ -  เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีที่เคารพ 

และสมาชิกผูท้รงเกียรติทุกท่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี       

มีความประสงค์ขออนุมั ติ โอนเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 369,000 บาท 

เพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ที่กองการท่องเที่ยวและกีฬา รายละเอียด

ดังนี้ 

รายการท่ี 1 

โอนลด 

กองการท่องเที่ยวและกีฬา 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

งบลงทุน / หมวดค่าครุภัณฑ์  

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  

ค่าจัดซื้อกล้องมิเรอร์เลส สำหรับถ่ายภาพ พร้อมอุปกรณ์  จำนวน               

2 ตัวๆ ละ 100,000 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท ขณะนี้ยังไม่มีการ

เบิกจ่าย จงึขออนุมัติโอนลด เป็นเงิน 185,000 บาท  

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

กองการท่องเที่ยวและกีฬา 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   

งานบรหิารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

งบลงทุน / หมวดค่าครุภัณฑ ์

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
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นายสริะพงษ์ สิริโพธินันท์  ค่าจัดซือ้กล้องมิเรอร์เลส แบบระยะไกล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุดๆ ละ 

185,000 บาท  

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการเสนอญัตติ ขออนุมัติโอนเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่จัดส่งให้กับทุก

ท่านแล้ว 

รายการท่ี 2 

โอนลด 

กองการท่องเที่ยวและกีฬา 

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

งบลงทุน / หมวดค่าครุภัณฑ์  

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  

 1. ค่าจัดซื้อกล้องมิเรอร์เลส สำหรับถ่ายภาพ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน              

2 ตัวๆ ละ 100,000 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท ขณะนี้ยังไม่มีการ

เบิกจ่าย จงึขออนุมัติโอนลด เป็นเงิน 15,000 บาท 

งบดำเนินงาน / หมวดค่าวัสดุ  

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  

2. ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม สไลด์ ถ่านไฟฉาย              

แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 

เป็นเงิน 300,000 บาท ขณะนี้ยังไม่มีการเบิกจ่าย จึงขออนุมัติโอนลด               

เป็นเงนิ 150,000 บาท  

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

กองการท่องเที่ยวและกีฬา 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   

งานบริหารงานทัว่ไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

งบลงทุน / หมวดค่าครุภัณฑ์  

ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  

ค่าจัดซื้อกล้องมิเรอร์เลส แบบระยะกว้าง พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุดๆ ละ 

165,000 บาท  
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นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการเสนอญัตติ ขออนุมัติ       

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่จัดส่งให้กับ    

ทุกท่านแล้ว 

รายการท่ี 3 

โอนลด 

กองการท่องเที่ยวและกีฬา 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   

งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

งบดำเนินงาน / หมวดค่าวัสดุ  

ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่  

ค่าจัดซื้อวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ เช่น ฟิล์ม สไลด์  ถ่ านไฟฉาย         

แถบบันทึกเสียงหรือภาพ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้าง อัด ขยาย ฯลฯ 

เป็นเงิน 300,000 บาท (หน้า 262 ข้อ 3.5) ขณะนี้ยังไม่มีการเบิกจ่าย 

จงึขออนุมัตโิอนลด เป็นเงิน 19,000 บาท  

โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 

กองการทอ่งเที่ยวและกีฬา 

 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ   

 งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  

 งบลงทุน / หมวดค่าครุภัณฑ์  

 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  

 1. ค่ าจัดซื้ อ ชุดไมโครโฟนไร้สาย แบบพกพา จำนวน 1 ชุดๆ ละ     

12,000 บาท     

                        2. ค่าจัดซือ้ขาตั้งกล้อง จำนวน 1 ตัวๆ ละ 7,000 บาท  

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารประกอบการเสนอญั ตติ ขออนุมัติ             

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่จัดส่งให้กับ         

ทุกท่านแล้ว 

  เนื่องจากกองการท่องเที่ยวและกีฬา มีความประสงค์จะ

ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์  เพื่ อใช้ในการปฏิบัติ ราชการและเพิ่ ม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่  ซึ่งจากการตรวจสอบ

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แล้วพบว่า ไม่ได้ตั้งงบประมาณ   
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นายสิระพงษ์ สิริโพธินันท์  เพื่อการดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

จึงขอเสนอญัตติ  ขออนุมัติ โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566 

  เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 กำหนด

ไว้ว่า การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม             

โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็น

รายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัตขิองสภาท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี จึงขอเสนอญัตติ ขออนุมัติ

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการ

ดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  

พิจารณาอนุมัตติอ่ไป 

ประธานสภา อบจ.   -  มีสมาชิกท่านใดจะอภปิรายหรือสอบถามรายละเอียดใน ญัตติ      

       ดังกล่าว หรอืไม่ เรียนเชิญครับ ไม่มีนะครับ 

              -  มีสมาชิกครบองค์ประชุม ตามระเบียบฯ นะครับ  

      - ผมขอถามมติที่ประชุมเลยนะครับ    

   ๑. สมาชิกท่านใด เห็นควรอนุมัติ ใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่าย   

   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

                                      ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 23 เสียง 

   ๒. สมาชิกท่านใด ไม่เหน็ควรอนุมัติ ใหโ้อนเงนิงบประมาณ

 รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

                                       ขอได้โปรดยกมือขึน้ครับ 0 เสียง 

- สรปุที่ประชุมมีมติอนุมัต ิใหโ้อนเงนิงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566  

ตามที่ท่านรองสริะพงษ์ สิรโิพธินันท์ เสนอ 

   - อนุมัตดิ้วยมติเสียง 23 เสียง 

      - ไม่อนุมัติด้วยมติเสียง 0 เสียง 

- งดออกเสียง 3 คน 

ประธานสภา อบจ.        - ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่  17 
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ระเบียบวาระที่  17  เรื่อง  อื่น ๆ  

ประธานสภา อบจ.  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอความคิดเห็นหรอืจะอภปิรายในเรื่องอื่นใด

หรอืไม่ครับ เชิญครับ เชิญท่าน สจ.ไพโรจน์ ประจักษ์แจง้ครับ 

นายไพโรจน์ ประจักษ์แจ้ง - เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ที่เคารพ 

และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผมนายไพโรจน์ ประจักษ์แจ้ง สมาชิก

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี อำเภอคลองหลวง เขตเลือกตั้งที ่8 

ผมมีเรื่องปรึกษาหารือท่านประธานเรื่องหนึ่งคือว่า มีถนนอยู่เส้นหนึ่งที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีของเราไปสร้างไว้ น่าจะก่อนที่เราจะ

เข้ามาไม่นานเท่าไหร่ ทีนี้ถนนตัวนี้มันมีท่อระบายน้ำสองฝั่งเลย ถนนดีนะ

ครับ แต่ว่ามันมีปัญหาที่ทำแล้วไม่ได้เจาะท่อน้ำลงคลอง ไม่ได้เจาะท่อ

ลอดมันจะเป็นเพราะเหตุที่เราไม่ได้เขียนแบบไว้หรอืเปล่า ตอนนี้ หน้าฝน

น้ำท่วม ผมก็อยากปรึกษาหารือกับท่านประธานเผื่อท่านนายกจะใช้

อำนาจ งบประมาณไม่เกินห้าแสน ท่านอาจจะอนุมัติได้ ก็น่าจะประมาณ

แสนถึงสองแสนบาท น่าจะเจาะท่อได้ เพื่อระบายน้ำ ตอนนี้หน้าฝน      

น้ำท่วมถนนของ อบจ.เรา ชาวบ้านก็ไปอยู่ในซอยนั้นเยอะ เขาก็ร้องมานะ

ครับว่า อบจ.ทำไมไม่เจาะ ทำถนนแล้วทำไมไม่เจาะท่อน้ำลงคลอง ตรงนี้

ผมก็นำเรียนท่านประธานสภา ให้ทราบนะครับ 

ประธานสภา อบจ.        - ครับ เชิญท่านนายกครับ 

นายก อบจ.ปทมุธานี  - ครับ เรื่องนี้ก็คงมีหลายโครงการนะที่ทำไว้แล้วเกิดปัญหา ตอนนี้ให้

ท่าน สจ.ทุกท่าน เสนอขึ้นมา ช่างประเทือง ตั้งทีมงานลงไปดูด่วนเลย    

ถ้ามันอยู่ในวงเงนิไม่เกินห้าแสนบาทรีบดำเนินการ แต่อันนี้มันมีบางประเด็น

ที่ว่าบางจุดก็มันอยู่ระหว่างประกันหรือไม่ จะรบีลงไปดูให้ครับ 

ประธานสภา อบจ.        - ครับ ท่าน สจ.ไพโรจน์ นำเรื่องปรึกษาหารือกับท่าน ผอ.กองช่าง                  

ซึ่งท่านนายกแก้ไข้ปัญหาให้ ทีนี้ต้องดูว่ามันเลยประกันมาหรือยัง            

เลย 2 ปีมาหรอืยังครับ ถนนเส้นนี ้

นายไพโรจน์ ประจักษ์แจ้ง - ผมก็ไม่ทราบนะครับ ผมเพิ่งเขา้มา แต่ว่าถนนยังสภาพยังดี ไม่น่าเลย 

ทีนี้แบบเราอาจไม่ได้เขียนไปหรอืยังไงไม่ทราบ 

ประธานสภา อบจ.        - ถ้ายังไม่เลยประกันมันจะทำไม่ได้ ต้องใหเ้ลยแล้วถึงจะตั้งเรื่องขึ้นมาใหม่ 
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นายไพโรจน์ ประจักษ์แจ้ง - ซอย 5/1-1 ม.5 ตำบลคลองสามครับ 

ประธานสภา อบจ.        - เดี๋ยวเช็คกับท่าน ผอ.กองช่าง แล้วกันว่าทำงบประมาณปีไหนนะครับ 

ท่านอื่นมไีหมครับ เชญิท่านนายกครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี  - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ มีบาง

เรื่องที่ขอใช้วาระนี้ ที่จะชี้แจงบางอย่างด้วยความห่วงใย เรื่องแรกตอนนี้

ขอให้สังเกตสุขภาพตัวเองให้ดี อย่างท่านประธานเองก็ผ่านวิกฤตเรื่อง

หั ว ใจมา แล้ ววันนี้ ก็ มี สมาชิก เรา ท่ าน  สจ .นำศิลป์  คุณ าวิชชา                    

ซึ่งเป็นที่เคารพรักของเรา ก็มีเร่งด่วนเข้ามา เมื่อ 3 - 4 วันที่แล้ว ผมอยู่

ต่างประเทศก็แจ้งมาว่ามีปัญหาเรื่องหัวใจเร่งด่ วน ขอให้แจ้งมา                 

ก็ได้รีบประสานงานแล้วก็ทางท่าน ผอ.โรงพยาบาล ขณะนี้ยังนอน                  

อยู่ที่สถาบันโรคทรวงอก รีบส่งไปด่วน เพราะกรณีแบบนี้อย่าประมาท                

ให้สังเกตตัวเอง ตอนนี้  สจ.นำศิลป์ยังนอนอยู่ที่ โรงพยาบาล ได้รับ              

ความร่วมมืออย่างดีจากสถาบันโรคทรวงอกนะครับ คิดว่าอาจต้องถึง

ผ่าตัด เดี๋ยวมี เวลาจะรีบไปดู เหมือนกัน ขอให้อย่าประมาทนะครับ                      

ถ้ามีอาการ จุกแน่น เสียด ที่บริเวณหน้าอก มีอาการเหนื่อยเร็ว เหนื่อยง่าย              

ทำอะไรนิดเดียว ขอให้สังเกตอาการอย่าประมาทนะครับ เป็นห่วงจริงๆ 

ประเด็นที่สองที่อยากจะเรียนก็ต้องขอบคุณพวกเราทุกคนในส่วนงาน                  

ที่ผ่านมา งานที่มันไปด้วยดีงานไทยไฟท์ ปรากฏว่าตั้งแต่จัดมาเรตติ้งของ

ไทยไฟท์ขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ จากการที่เคยจัดมาทั้งหมด                

ในการจัดที่คลองสามเรตติ้งขึ้นมาอันดับหนึ่ง เพราะได้รับการตอบรับ    

จากพี่น้องเป็นอย่างดี ขอขอบคุณทุกฝ่าย เราเหน็ดเหนื่อยกันในส่วนของ               

กองการท่องเที่ยวและกีฬา ประเด็นที่สามคือเรื่องสนุกเกอร์ที่ผ่านมา                    

เราได้ รับเสี ยงช่ืนชมอย่ างมาก ไม่ ว่ าจะเป็ นจากรัฐบาลหรือจาก                 

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เบื้องหลังการถ่ายทำนั้น พวกเราทุกคนเลย                

ผอ.ทุกท่าน ข้าราชการทุกคน น้อง ๆ ทุกคนช่วยกันจนผ่านพ้นไปด้วยดี                 

เราเหน็ดเหนื่อยกันแต่ก็คุ้ม ทำให้ทั่วโลกได้รู้จักปทุมธานีเรา และแนวโน้ม

ถ้าเป็นไปได้ต่อไปรายการ 6 แดง อาจจะมาจัดที่ปทุมธานีทุกปี เพื่อเป็น

ประเพณี ไปเลย ให้รู้ว่ามือ 1 - 30 ของโลก ต้องมาปทุมธานีทุกปี 

เพราะว่าเขาจะเก็บคะแนนสะสมเข้า Rankings ในปีหน้า เป็น Fight บังคับ              

ที่ต้องทำคะแนนสะสมเพื่อไปเป็นจัดอันดับมือระดับโลกต้องผ่านเวทีนี้         

แตโ่ครงการต่อไปทีท่่านประธานสภาแจง้ไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานจุดลูกหน ู
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นายก อบจ.ปทุมธานี ที่จะมีขึ้นในวันที่ 2 มีนาคม 2566 ก็กำลังเร่งดำเนินการกันอยู่ เพราะจัดให้

เป็นประเพณีต่อเนื่องงานวันสงกรานต์นะครับ แล้วที่จะทำให้เป็น

โครงการต่อเนื่องก็คือตอนนี้สนามโมโตครอสหนองเสือ กำลังจะเกิดขึ้น 

และจะจัดแข่งขันครั้งแรก วันที่ 26 มีนาคม 2566 ที่จะถึงนี้ เชิญชวน 

ทุกท่านไปดู เดี๋ยวผมมีเวลาก็จะรีบลงไปดูสนาม จะใช้สนามหนองเสือ     

โมโตครอสเพื่อให้ทางลูกหลานเยาวชนที่หนองเสือตื่นตัว และเด็กหนองเสือ 

เรามีความกระตือรอืร้นเรื่องนี้เป็นอย่างมาก จะเป็นจุดหนึ่งที่ส่งเสริมเด็ก

เยาวชนเรา เรื่องต่อไป  ไทยไฟท์  สนุก เกอร์  โมโตครอส ลูกหนู             

อีกเรื่องคณะกรรมการที่ท่านประธานสภาตั้ง ที่ท่าน สจ. ลงไปตรวจงาน 

ขอให้ท่าน สจ.ที่รับการแต่งตั้งลงไปช่วยตรวจงานจริงๆ ขอให้ลงไปจี้งาน 

ผมอยากให้งานที่ออกมาเป็นงานดีที่เราตั้งกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ 

และก็ทางฝ่ายที่เสนอกันใช่ไหม ผอ.กมลวรรณ วงษ์สมุทร ทาง สจ.สมร 

แตงอ่อน ก็ได้เสนอให้มีการซื้อเครื่องขุดเจาะ เพื่อจะตรวจสอบคุณภาพ

ของถนนที่ผู้รับเหมาทำไป ขอให้ตรวจให้ละเอียดนะครับ ให้ตรวจ

รายละเอียดคุณภาพถนนต้องดี เราตรวจให้ละเอียดเลยและให้กรรมการ

ตรวจรับตรวจด้วย เพราะผมก็รับไม่ได้ที่ถนนที่ทำแล้ว ไม่นานชำรุดเสียหาย 

ขอบคุณที่ตั้งกรรมการชุดนี้มา และขอให้ลงไปตรวจกันอย่างจริงจัง                   

โดยเฉพาะที่อยู่ในประกันผู้รับเหมาต้องรับผิดชอบ ไม่ต้องไว้หน้ากัน 

ขอให้ตรวจจริงจังเอาคุณภาพเพื่อประชาชน ต่อไปยินดีต้อนรับท่าน

ผู้ใหญ่เด่นวันชัย ขอบคุณผู้ใหญ่ที่รับเป็นที่ปรึกษา ตั้งแต่มาเป็นที่ปรึกษา 

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ผู้ใหญ่เด่นวันชัยก็ลงประสานกับ สจ.สุริยา 

ธรรมธารา สจ.สมบัติ วงค์กวน ลงไปแก้น้ำแล้ง อำเภอหนองเสือน้ำแล้ง 

ตอนนี้ กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เราก็ได้เอาเครื่องสูบน้ำ        

6 เครื่อง ไปติดตั้ง แล้วทางผู้ใหญ่เด่นวันชัยกับทีม สจ. ก็ลงไปดูอย่างใกล้ชิด 

ตอนนี้แก้ปัญหาไปได้และน้ำมันที่ เติมทั้งหมดก็ขอให้ท่านเด่นวันชัย       

ต้องช่วยดูนะ ชาวบ้านต้องมาเรี่ยไรเงินซื้อน้ำมันสูบน้ำเข้านาแบบที่               

ท่านเด่นวันชัย ทำแก้ปัญหาพอแล้วนะ ไม่ต้องมีอีกแล้วนะปทุมธานี     

ต่อไปนี้ เราจะทำให้ดี ขึ้น และผมเชื่อว่าพี่ น้องหนองเสือจะพ้ นจาก                    

สภาพน้ำแล้งสักทีนะครับ เรื่องสุดท้ายที่ห่วงมาก ก็คือการเลือกตั้ง                   

ที่ ก ำลั งจะเข้ ามาถึ ง  เชื่ อ ว่ า ในสั ป ดาห์ หน้ า  ก็ จ ะมี ก ารยุ บ สภา                      

อาจจะเป็ นวันจันทร์หรืออย่ างไรก็ แล้ วแต่  เป็ น เรื่องของรัฐบาล                   

แต่พอยุบสภา หลังจากนี้ ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคมเป็นต้นไป มีนาคม  
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นายก อบจ.ปทุมธานี  เมษายน พฤษภาคม การเมืองใหญ่จะรุนแรง แล้วผลกระทบก็จะมาถึง

การเมืองท้องถิ่นของพวกเราเอง พวกในกลุ่มการเมืองท้องถิ่นของพวกเรา 

เพราะฉะนั ้นขอให้ทุกคน ระมัดระวังเพราะเราอยู่ในตำแหน่ง ถึงแม้

กฎหมายจะออกมาว่าไปช่วยได้แต่ขอให้ระวังให้ดี มันไม่ได้เกิดผลเสีย          

แก่ตัวเราแต่ถ้าเกิดว่าต้องมีการร้องเรียนกันขึ้นมา ผลเสียจะเกิดกับ

ผูส้มัคร เพราะตอนนี้กฎหมาย กกต. ออกมาก็ไม่ค่อยจะชัดเจน เดี๋ยวก็มี

ข่าวร้องเรียนกัน ผมอยากให้การเมืองในปทุมธานีมันต้องไม่แบ่งสี                

มันต้องไม่มีค่ าย และก็ เป้ าหมายเพื่ อประชาชน อันนี้คือที่ผมคิด              

เพราะฉะนั้นอยากให้พวกเรายืนหยัด ผมดีใจนะที่ว่าทีมงานของเรา 

ทีมงานคนรักปทุมตอนนี้แสดงให้เห็นว่าทุกคนมีคุณภาพที่จะเดินหน้าไป   

สูร่ะดับประเทศ ท่านรองนายกท่านก็ไปเป็นหัวหน้าทีมผูส้มัครพลังประชารัฐ 

ท่านที่ปรึกษาก็ไปเป็นว่าที่ผู้สมัคร 2 - 3 ท่าน ท่าน สจ.ในทีมงาน 3 คน 

ก็ไปลงเลือกตั้งเป็นว่าที่  สส. ถึง 3 พรรค แต่ขณะเดียวกันผมเอง            

ใครโทรมาก็อยากจะมองว่าทุกคนไปต่อสู้กันนะครับ แต่หลังเลือกตั้งแล้ว

เดี๋ยวคงขอให้กลับมาเหมือนเดิม กลับมารักกันเหมือนเดิม เดินหน้าเพื่อ

ปทุมธานี ถ้ามันไปได้หลาย ๆ พรรคก็ดีเหมือนกัน จะได้ดึงงบประมาณ

ส่วนกลางลงมาช่วยพัฒนาปทุม เพราะว่า อบจ. มีงบพันกว่าล้านบาท              

มันได้แต่ช่วยเป็นงบที่แก้ปัญหาเท่านั้นเองนะครับ แล้วมาเจอโควิด               

มาเจออะไร ทำให้การพัฒนามันล่าช้า เราจำเป็นต้องเอางบประมาณ

ส่วนกลางมาช่วยเพื่อพัฒนาปทุมให้ยั่ งยืน เพราะโครงการต่าง ๆ             

ดำเนินไปเยอะแล้ว ก็ต้องเรียนทุกท่านว่า โครงการโมโนเรลมันต้องเกิด 

และอีกไม่นานก็จะมีการเซ็นสัญญา ตอนนี้กำลังเดินหน้าวางงาน                

มีการทำ MOU 20 กว่าหน่วยงาน แล้วเฉพาะตอนนี้ท่านผู้ว่า รฟม.             

ก็ลงมาเดินหน้าไปกับเราด้วยตัวเอง เพราะฉะนั้นโครงการนี้ต้องเกิด               

นะครับ เพื่อลูกหลานของเรา ตอนนี้ปัญหาที่กำลังเจอก็คือฝุ่น pm 2.5 

ทาง อบจ. ก็พยายามที่ว่าจะให้เรากำลังซื้อรถ กำลังเร่งนโยบายบรรเทา 

ล้างถนน และก็ออกฉีดพ่น ทีมฉีดพ่นของกองป้องกันและบรรเทา                   

สาธารณภัยขอให้ทำงานเน้นประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบให้               

เยอะ ๆ นะครับ ส่วนงบประมาณในปี 2567 ขอใหท้่าน สจ.ทุกท่านไปดู                

นะครับ ผมจะเน้นนโยบายลงไป ในเรื่องของโดม ไม่ว่าโดมมัสยิด โดมวัด 

โดมโรงเรียน โดมหมู่บ้านที่เขามอบหมายพื้นที่ ที่เขายกพื้นที่ให้เป็น 
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นายก อบจ.ปทุมธานี  ส่วนกลางแล้ว อันนี้เพราะผมดูแล้วโดมแตล่ะขนาดไม่เท่ากันใหร้ีบทำโครงการ

ขึ้นมา แต่ละวัดตอนนี้ถามมาเยอะ เพราะผมดูแล้วโดมได้ประโยชน์               

ตามวัดก็ได้ประโยชน์ รับไม่ได้ที่บางวัด เวลามีงานเผาศพ ประชาชนยัง

ต้องไปนั่งตามโคนต้นไม้ พอได้เวลาแล้วก็ค่อยลุกไปขึ้นเมรุ เดินไปวาง

ดอกไม้จันทน์ ทั้ง ๆ ที่มันร้อน โรงเรียนต่าง ๆ เด็กก็ยังไม่มี  ลองดูนะ      

รีบทำขึ้นมา จะให้กองช่างรีบไปสำรวจ ถ้าไม่ทำขึ้นมา เดี๋ยวก็มาพูดที

หลังว่า ทำไมที่โน้นได้ ที่นี่ไม่ได้ ก็ท่านไม่ทำขึ้นมาไง ท่านทำขึ้นมาครับ 

แล้วตอนนี้เราพอมีงบประมาณที่จะจัดสรรลงไปได้นะครับ ในงบประมาณ   

ปี  2567 และโครงการต่าง ๆ ต้องเกิดขึ้นแน่นอน เพราะฉะนั้น 

โครงการต่อไปตกแต่งสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เดี๋ยวกำลังจะดำเนินการ 

แล้วก็ต้นไม้ที่เกาะกลางถนน ช่างประเทือง โครงการที่เราบอกเกาะกลาง

ถนนต้องปรับเปลี่ยนได้แล้ว ต้นไม้มันไม่ไหวแล้ว อายุมันเยอะแล้ว เดี๋ยว

โครงการต้นไม้เนี่ย ตกแต่งสองฝ่ังเจา้พระยาไปด้วยและจะเอาต้นไม้เกาะ

กลางถนน ต้นคูนไปตกแต่งสองฝั่งเจ้าพระยาให้สวยงามนะ ในหน้านี้     

สองฝ่ังเจ้าพระยาจะเหลืองจะสวยนะครับ ต้นไม้เกาะกลางถนนเดี๋ยวเอา

ไปลงตรงโน้นนะครับ เดี๋ยวจะเร่งเกาะกลางถนนให้เป็นรูปธรรม อันนี้ก็

ฝากไว้ แล้ว PM 2.5 กำลังจะลงไปดู ไปดูให้ชัดเจนว่าตอนนีจ้ากรายงาน

วิจัยขึ้นมามันอันตรายต่อประชาชนมาก ฝุ่นขนาดเล็กมันก่อสารมะเร็ง    

ในปอด เราอย่าประมาทกัน ขอบคุณครับ 

ประธานสภา อบจ. - ครับ ขอบคุณท่านนายกนะครับ ครับ สืบเนื่องนะครับจากระเบียบวาระที่ 4 

นะครับ ฝากท่านรักษาการ ผอ.กองช่าง นะครับ พี่ประเทือง กันธสมาส    

นำเรื่องของทีค่ณะกรรมการตรวจตดิตามและประเมินผลงบประมาณนะครับ 

เรื่องที่แจ้ง เรื่องที่ท่านทนงศักดิ์ อาภาโรจนกิจ อ่านเมื่อสักครู่นี้ แจ้งไปยัง

ผู้รับเหมาด้วยนะครับ ให้มาแก้ไขปรับปรุงนะครับ และก็ที่ผมแจ้งกับ

สมาชิกในระเบียบวาระที่  1 ผมเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเรานะครับ จึงเชิญ ผอ.กมลวรรณ วงษ์สมุทร 

ชีแ้จงเลยนะครับในระเบียบวาระอื่นๆ นี้ ครับ เชิญครับ เรื่องแผนนะครับ 

ทีท่่านนายกกล่าวเมื่อสักครู่ สืบเนื่องกันมา ปีงบประมาณ 2567 เชิญครับ 

นางสาวกมลวรรณ วงษ์สมุทร - ค่ะ ขออนุญาตเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ

ท่านสมาชิกทุกท่านทราบนะคะ เนื่องจากว่าตามนโยบายท่านนายกก็คือ 
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นางสาวกมลวรรณ วงษ์สมุทร  เราจะต้องปรับ ทบทวนแผนทั้งปี 66 และ ปี 67 ทั้งสองแผน ก็อยากจะ

ให้ท่านสมาชิกได้ตรวจสอบโครงการในปี 66 และ ปี 67 ว่าโครงการ   

ที่ท่านจะดำเนินการอยู่เก่า โครงการเดิมของท่านที่มีอยู่เก่านี้ ท่านจะยัง

ดำเนินการต่อไปหรือไม่ สอง ท่านนายกให้นโยบายว่าปี 67 จะต้อง    

เป็นโดม ถ้าเรื่องของโดมก็จะต้องผ่านกระบวนการของแผนการศึกษา 

คือต้องเข้ากองการศึกษาฯ ก่อน ทีนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านร่วมตรวจสอบ

กันไปในครั้งนี้เลย จะได้เก็บไว้เป็นข้อมูล และทำงบประมาณ ปี 67 

ต่อไปค่ะ เดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่นำเอกสารทั้งหมดเข้ามา ของแต่ละอำเภอ 

แต่ละท่าน มาชี้แจงใหท้่านได้ตรวจสอบดูว่าโครงการทั้งปี 66 และปี 67 

โครงการไหนบ้างที่จะยังดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการไหนที่ จะ

ดำเนินการต่อในปี 67 แต่ยังไม่ได้มีโครงการนั้น ทางเจ้าหน้าที่จะเก็บ

ข้อมูลไว้แล้วจะประชุมคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัด                

วันที่ 30 มีนาคมนี้ เนื่องจากเราได้ออกประชุมคณะกรรมการประสาน

แผนระดับอำเภอมาแล้ว เหลือของอำเภอลาดหลุมแก้วนะค่ะที่จะประชุม

ในวันที่ 20 มีนาคมนี้ หลังจากนั้นท่านอาจจะตกใจว่ากระบวนการอาจ

ไม่ทันในเรื่องของโดม แต่ในที่ประชุมเราจะขอหลักการเอาโครงการอันนี้

เข้าไว้ก่อนแล้วก็ต้องประสานกับทางกองการศึกษาฯ และกองช่างให้ไป

ลงตรวจสอบพื้นที่แล้วนำมาทำรายละเอียดให้สมบูรณ์ที่สุด เพราะช่วงนี้

อยู่ ใน ช่วงระหว่างการจัดทำแผนของปี งบประมาณ  67  ในช่วง

งบประมาณ ปี  พ .ศ . 2567  ใน ช่วงตาม Timeline ก็คื อ เมษายน 

พฤษภาคม นี ้เราจะต้องเริ่มงบประมาณปี 67 แล้ว ก็อยากจะใหท้่านได้

เตรียมความพร้อมในเรื่องของโครงการทั้งปี 66 และ 67 ล่วงหน้าค่ะ  

ขอบพระคุณค่ะ 

ประธานสภา อบจ.  - ท่าน ผอ.ใหเ้จา้หนา้ที่แจกเอกสารมาให้ท่าน สจ. ทุกท่านเลย เชญิท่าน 

ผอ.ธัญณัฐเทพ เดชโชติภณ กองการศึกษาฯ ที่ท่าน ผอ.กมลวรรณ           

วงษ์สมุทร ได้พูดถึงเมื่อสักครู่ เชญิครับ 

นายธัญณัฐเทพ เดชโชติภณ - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

ท่ านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  ท่ านรองนายก                 

ท่านที่ปรึกษา และหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านครับ ตามที่ทางท่าน

ผูอ้ำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ท่าน ผอ.กมลวรรณ วงษ์สมุทร 

ได้แจ้งเมื่อสักครู่นี้ ผมขออนุญาตนำเรียนในส่วนที่ทางกองการศึกษาฯ

รับผิดชอบ เพื่อให้ท่านสมาชิกสภาได้รับทราบไปพร้อมกันและ 
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นายธัญณัฐเทพ เดชโชติภณ ก็ดำเนินการอย่างถูกต้องนะครับ ผมเรียนอย่างนี้ครับในเรื่องของการ

ดำเนินการตามนโยบายของท่านนายกในเรื่องของโดม ขณะนี้มีโรงเรียน   

ที่อยู่ ในสังกัด หรือว่าอำเภอของท่านที่ส่งรายละเอียดมาบ้างแล้ ว

พอสมควร แต่ในรายละเอียด ผมฝาก 2 ประเด็นครับ ประเด็นแรก           

ฝากทางกองช่าง ในเรื่องของรายละเอียดของโรงเรียนที่ทำเรื่องประมาณ

การค่าใช้จ่าย  เรื่อง ปร.4  , ปร.5  เพราะว่ามันต้องประกอบกับ         

การดำเนินการซึ่งผมทราบว่าพี่ประเทืองได้พูดคุยกันแล้ว และก็มีหนังสือ          

เข้าไปแล้ว ส่วนสมาชิกสภาท่านใดที่จะประสานในโรงเรียนในเขตพื้นที่

ของท่านที่จะดำเนินการ มันมีเงื่อนไขอยู่ 3 ประการครับ ประการที่ 1                

ก็คือท่านจะต้องให้ทางโรงเรียนเขียนโครงการของบประมาณผ่านมา 

เพื่อส่งที่ อบจ.แล้วผ่านกองการศึกษาฯ ซึ่งก่อนที่จะผ่านกองการศึกษาฯ 

ผมเรียนว่าในระยะเวลาที่ท่าน ผอ.กมลวรรณ วงษ์สมุทร แจง้เมื่อสักครู่นี้ 

คือ วันที่ 30 มีนาคม ที่จะมีการประชุมประสานแผนระดับจังหวัด ก่อนที่

จะประชุมแผนระดับจังหวัด กองการศึกษาฯ จะต้องประชุมแผน  

การศึกษาก่อน 30 มีนาคม นะครับ เพราะฉะนั้น ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป   

ผมคิดว่าในห้วงวันที่ 23 , 24 ที่กำลังจะถึงนี้ จะต้องมีการประชุมแผน       

การศึกษา หลังจากนี้ก็ฝากสมาชิกสภาทุกท่านนะครับ ในเขตของท่าน             

ที่มีโรงเรียนในสังกัดหรือว่าโรงเรียนที่ท่านดูแลอยู่จะทำเรื่องของโดม           

ซึ่งเรื่องสถานที่ก็จะต้องมี สอง ก็อยากจะฝากเรื่อง 25 เปอร์เซ็นต์ 

เพราะว่าโรงเรียนที่ เขียนขอมาแต่ต้องสมทบ เช่น ผมยกตัวอย่างง่าย ๆ             

เลยนะครับ สมมุติโดม 1,000,000.- บาท ต้องมี 250,000.- บาท 

ตัวเลขกลม ๆ ให้ท่านเข้าใจ เพราะฉะนั้น ในรายละเอียดตรงนี้ พื้นที่                   

เงิน ที่จะต้องสมทบต้องพร้อมในการดำเนินการ ก็แจ้งตามระเบียบให้

ท่านทราบเบื้องต้น เพื่อจะได้พูดคุยกัน ถ้าท่านมีข้อสงสัยใด ๆ ให้ท่าน

สอบถามผมโดยตรง หรือผ่านกองการศึกษาฯ หรือให้ท่านผู้อำนวยการ

โรงเรียนสอบถามมาก็ได้ เพื่อความรวดเร็วในการเข้าสู่กระบวนการอย่าง

ที่ท่าน ผอ.กมลวรรณ วงษ์สมุทร บอกเมื่อสักครู่นี้ ขอบพระคุณครับ 

ประธานสภา อบจ. - ครับ ขอบคุณท่าน ผอ.ธัญณัฐเทพ เดชโชติภณ เอกสารพร้อมไหม 

พร้อมแล้วแจกเลยครับ ต้องขออนุญาตนะครับท่านสมาชิกเพราะมันเป็น

เรื่องสืบเนื่องกันมาผมจึงอนุญาตให้ ผอ.กมลวรรณ วงษ์สมุทร ชี้แจง     

ในระเบียบวาระเรื่องอื่น ๆ  นี้เลย อย่างนี้นะครับ เดี๋ยวท่าน สจ. รับเอกสารจาก

เจ้าหน้าที่แต่ละอำเภอที่แจกให้ แล้วท่านก็เอากลับไปดูเลยนะครับ 
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ประธานสภา อบจ.   ว่ามีอะไร หรือไม่มีอะไร โดยเฉพาะนโยบายเรื่องโดมที่ท่านนายกได้ให้

เมือ่สักครู่นี้นะครับ ถ้ายังไม่มีหรอืมีความจำเป็นในพื้นที่ของท่าน ไม่ว่าจะ

เป็นโรงเรียน วัด มัสยิด ถ้าจะทำโดมก็ประสานกับ ผอ.ธัญณัฐเทพ             

เดชโชติภณ เพราะว่า ผอ.ธัญณัฐเทพ เดชโชติภณ ต้องทำการประชุม    

ในสัปดาห์หน้านี้เพื่อให้ทันระยะเวลาในการทำงานของพวกเรา เพราะ

ท่าน ผอ.กมลวรรณ วงษ์สมุทร ต้องประชุมแผนระดับจังหวัด ในวันที่ 

30 มีนาคม นี้นะครับ เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างของ อบจ. ต้องผ่าน

กรรมการจั งหวัด  วันที่  30 มีนาคมนี้  ถึ งจะได้บรรจุลงในแผน

งบประมาณ ไม่ว่าจะเป็นปี  67 หรือเพิ่มเติมปี  66 ต่อไปนะครับ               

ท่านสมาชิกรับเอกสารเอากลับไปพิจารณาก่อนนะครับ ผมให้เวลาท่าน 

2 วัน ให้ท่านไปดู ผมได้คุยกับท่าน ผอ.กมลวรรณ วงษ์สมุทร แล้วนะครับ 

แล้วก็ประสานกลับมาทางท่าน ผอ.กมลวรรณ วงษ์สมุทร หรือเจ้าหน้าที่

กองแผนประจำอำเภอของท่าน แต่ละอำเภอนะครับ เดีย๋วผอ.กมลวรรณ 

วงษ์สมุทร ให้เบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหนา้ทีไ่ปด้วยนะครับ 

นางสาวกมลวรรณ วงษ์สมุทร  - ขออนุญาตท่านสมาชิกอย่างนี้นะค่ะ คือว่าเอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่ได้

แจกกับทุกท่าน ขอรบกวนท่านเอากลับไปดูทบทวนแล้วแจ้งทางกองยุทธฯ 

กับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแต่ละอำเภอนะค่ะ ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 

2566 นี้นะค่ะ ขออนุญาตส่งโครงการที่จะทำขึ้นมาใหม่หรือทบทวนว่า

โครงการที่มีอยู่แล้วเดิมยังใช้อยู่นะค่ะ ขออนุญาตส่งวันที่ 20 มีนาคม 

2566 ไม่เกิน 16.30 น. นะคะ เพื่อทางกองยุทธฯ จะได้ประสาน            

กองการศึกษาฯ แล้วมาทบทวนในเรื่องของเอกสารและโครงการ             

เรื่องโดมทางที่ท่านนายกได้ให้นโยบายไว้ค่ะ เพื่อจะได้ไม่รบกวนเวลา 

ของท่านนะค่ะ จะรอรับเอกสารอยู่ที่กองยุทธฯ ค่ะ หรือถ้ามีปัญหา

อย่างไรก็ติดต่อเจ้าหน้าที่ประจำอำเภอ ที่เจ้าหน้าที่ประจำอำเภอดูแล          

ท่านอยู่นะค่ะ ขอบพระคุณค่ะ 

ประธานสภา อบจ.           - ผอ.กมลวรรณ วงษ์สมุทร แจกเบอร์โทรศัพท์ของท่านด้วยครับ  

นางสาวกมลวรรณ วงษ์สมุทร  - 0817518119 ค่ะ  

ประธานสภา อบจ. - เรียบร้อยแล้วนะครับ  ท่ านสมาชิก ท่ านนายก ท่ านรองนายก         

ท่านผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ วันนี้สำนักงานเลขานุการสภาฯ           

มีอาหารให้ทุกท่านนะครับ         
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ประธานสภา อบจ.  ว่ายังไงครับท่านสมร แตงอ่อน 

นายสมร แตงอ่อน - วาระอื่นยังสอบถามได้ไหมครับ 

ประธานสภา อบจ. - ก็อยู่ในวาระอื่นๆ ผมยังไม่ได้ปิดครับ 

นายสมร แตงอ่อน - เรียนท่านประธาน เรียนท่านนายกครับ ผมสมร แตงอ่อน สมาชิกสภา

องค์การบริหารสว่นจังหวัดปทุมธาน ีเขตเลือกตั้งที่ 1 อำเภอลาดหลุมแก้ว  

 ที่ท่าน ผอ.พูดเมื่อสักครู่นะ ขอปรึกษาหารือกันเฉย ๆ เพราะเรื่องนี้มันก็

เกิดมา 4 ปี ขอโดมโรงเรียน โดมวัด ผมยกตัวอย่างในเขตผมเลยนะท่าน 

ผอ. โรงเรียนวัดบัว กับ โรงเรียนลาดช้าง ขอมาก็คือเราต้องมีเงินอุดหนุน 

25 เปอร์เซ็นต์ คือพอโรงเรียนขอมา เราบอกเงินอุดหนุนตั้งงบมา โดมยาว

กี่ เมตร จำไม่ได้นะ ประมาณ 4,800,000.- บาท ผอ.ถามผมว่า สจ.              

เงินอุดหนุนล้านกว่า โรงเรียนจะเอาที่ ไหนมา ก็ เป็นคำตอบแบบนี้             

ทั้งจังหวัดปทุมธานี บอกให้มีเงินอุดหนุน 25 เปอร์เซ็นต์ ทางโรงเรียน          

ก็บอกกับสมาชิกทุกท่านว่า โรงเรียนไม่มี เงิน เป็นล้านที่จะสร้าง               

เมื่อครั้งเก่าไม่มีเงินอุดหนุน 25 เปอร์เซ็นต์ โรงเรียนก็ขอสร้างกันทุก

โรงเรียน แต่มาบัดนี้ทางรัฐบาลบอกต้องมีเงินอุดหนุน 25 เปอร์เซ็นต์              

ก็เลยสร้างไม่ได้ โรงเรียนก็คือบอกว่าทำไม อบจ.ไม่สร้าง เหตุผลมันเป็น

แบบนีค้รับ เรียนท่านนายกครับ 

นายก อบจ.ปทุมธานี - ประเด็นนี้ที่ สจ.สมร แตงอ่อน พูด ผมก็คิดอยู่นะ เพราะหลายที่ขอไปแล้ว 

เงินสมทบเขาไม่มี อันนี้เราลองดูว่าจะแก้ปัญหายังไง ระเบียบข้อนี้ หารือ

ใครได้ไหม ถ้ามันไม่ตอ้ง มันจะดีกว่า  

ประธานสภา อบจ. - เชิญ ผอ.ธัญณัฐเทพ เดชโชตภิณ ครับ 

นายธัญณัฐเทพ เดชโชติภณ - เรียนอย่างนี้ครับ เนื่องจากว่าอย่างที่ท่านสมร ได้หารือเมื่อสักครู่นี้        

ก็เป็นประเด็นปัญหาหนึ่งที่เราต้องแก้ทั้งระบบเพราะว่าเรียนอย่างนี้ครับ 

มันเป็นระเบียบ คราวนี้คือเราไม่ใช่หน่วยงานที่สามารถไปแก้ระเบียบ  

ตรงนี้ได้ ต้องเป็นกรมฯ เพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นเสียงสะท้อนจากท่าน

ผูบ้ริหารหรือท่านสมาชิกสภาที่จะตอ้งพูดคุยครับ ไปที่กรมฯ ว่า ระเบียบตรงนี้

อย่างเช่น เราบอกว่าโรงเรียนเล็กๆ มีเด็กนักเรียนอยู่ประมาณ 200 กว่าคน 

อยู่ในโรงเรียน แต่ว่าพื้นที่เขามีทำ รวมถึงถ้าทำแล้วมันมีประโยชน์กับ

นักเรียน จริง ๆ ก็เป็นประโยชน์จริง ๆ ครับ แต่ว่ามันมีเงื่อนไข ทีนี้        

ในระเบียบบอกว่าถ้าเป็นหน่วยงานราชการต้องมีนะครับ เพราะเขาตีเป็น 

หน่วยงานราชการ หน่วยงานราชการต้องมีเงินสมทบ ซึ่งสังเกตไหมครับว่า 

วัด มัสยิด เวลาสร้างไม่มีเงินสมทบ เพราะว่าเขาไม่ใช่หน่วยงาน 
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